



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

รายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗



นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕



กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และเพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศ สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ คือ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จำนวน ๒๕๓ โรงเรียน คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์เครือข่าย เลขาธิการศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ชุดละ ๓ - ๔ คน ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามทั้ง ๑๗ ชุด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในทุกศูนย์เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการนิเทศศึกษา การบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามเป้าหมาย จุดเน้นที่ได้กำหนดไว้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
ตอนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
๑.๓ ขอบเขตการรายงาน	๒
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
ตอนที่ ๒ วิธีการดำเนินงาน	๓
๒.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน	๓
๒.๒ เครื่องมือการนิเทศ กำกับติดตามการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๓
๒.๓ วิธีการนิเทศ กำกับติดตาม	๓
๒.๔ ปฏิทินการนิเทศ กำกับติดตาม	๔
ตอนที่ ๓ ผลการนิเทศ	๕
๓.๑ จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียน	๕
๓.๒ สรุปผลการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการดำเนินงาน ๔ ด้าน ของสถานศึกษา	๕
๓.๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	๗
ภาคผนวก	๙
- ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐
- ภาคผนวก ข แบบนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑๗
- ภาคผนวก ค จดหมายข่าว/ภาพถ่ายการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๒๒
คณะผู้จัดทำ	๘๑

รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นที่มีจุดมุ่งหมาย คือ “ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คำนึงถึงชาติ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกาและความเสมอภาคทางการศึกษามีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่” โดยเน้นทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ ๑) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะด้าน Soft Power ให้กับผู้เรียน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ๓) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Performance Appraisal : DPA) ๖) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล ยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ๗) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงได้ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ โดยการนิเทศที่เน้นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือนิเทศกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์ในการนิเทศ กำกับติดตาม คือ ๑) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๒) เพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศ สำหรับการพัฒนาคูณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ กำกับติดตามในครั้งนี้คือ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ทั้งหมด ๑๗ ศูนย์เครือข่าย จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๕๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม มีทั้งหมด จำนวน ๑๗ ชุด คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์เครือข่าย เลขานุการศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ชุดละ ๓ - ๔ คน คณะกรรมการแต่ละชุด กรอกผลการนิเทศ กำกับติดตามฯ เป็นรายโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชัน การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผลการนิเทศ

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปผลการนิเทศ ได้ดังนี้

๑. สรุปจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียน

ข้อมูลของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที่ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕๓ โรงเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓,๐๒๑ คน เด็กปฐมวัย จำนวน ๔,๙๔๔ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๑,๒๒๓ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๓,๑๗๒ คน รวมนักเรียนทั้งหมด ๒๙,๓๓๙ คน

๒. สรุปผลการนิเทศด้านการดำเนินงาน ๔ ด้านของสถานศึกษามีการดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ทั้ง ๔ ด้าน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. โรงเรียนมีการดำเนินงานครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ด้านงานบริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานวิชาการได้อย่างชัดเจนครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพมีรูปภาพประกอบ โครงการต่าง ๆ มีคำสั่ง มีการประชาสัมพันธ์

๒. โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข จัดการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ครูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

๓. บริบทของโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน การสร้างความไว้วางใจของผู้ปกครองที่มีต่อครูต่อสถานศึกษา ยากนำบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้ ความพร้อมการเปิดภาคเรียนในด้านต่างๆ มีแล้ว แต่อยากให้จัดลำดับว่ามีอยู่ในระดับไหน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องน่านักเรียนตามโครงการสุชาติ มีความสุข โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเน้นวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตามบริบทของสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าเรียน อาคารสถานที่สะอาด

๔. การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน เป็นการเตรียมความพร้อม กระตุ้นโรงเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน

ตอนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นที่มีจุดมุ่งหมาย คือ “ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คำนึงถึงชาติ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกา และ ความเสมอภาคทางการศึกษามีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่” โดยเน้นทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ ๑) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน Soft Power ให้กับผู้เรียน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ๓) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Performance Appraisal : DPA) ๖) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล ยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ๗) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

การนิเทศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่างยิ่ง เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นการรวมความคิดทางสมองของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศเข้าด้วยกัน เพื่อผลสุดท้ายที่แท้จริงคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร และนักเรียนมีคุณภาพตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ แต่การดำเนินงานใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการนิเทศการศึกษาที่เป็นไปในทำนองเดียวกันก็ต้องการความมุ่งหวังให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพให้สนองตอบกับสภาพปัจจุบันที่โรงเรียนมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างหลากหลาย ทั้งมาตรฐานและคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้เกิดการนิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เข้าถึงสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงครูทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่มีความเท่าเทียมกันทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างทางการเรียนรู้ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนบนฐานของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ให้เป็นไปตามนโยบายและ เจตนารมณ์ของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงได้ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ โดยการนิเทศเน้นกระบวนการนิเทศ ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือนิเทศกำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมทั้งการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๒.๒ เพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศ สำหรับการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

๑.๓. ขอบเขตการรายงาน

๑.๓.๑ เป้าหมาย

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จำนวน ๒๕๓ โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน

๑.๓.๒ เนื้อหา

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานศึกษา ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน

ตอนที่ ๒ ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๔ ด้าน ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑) คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม มีทั้งหมด จำนวน ๑๗ ชุด คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์เครือข่าย เลขานุการศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ชุดละ ๓ - ๔ คน

๒) ระยะเวลาในการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) คณะกรรมการแต่ละชุด กรอผลการนิเทศ กำกับติดตามฯ เป็นรายโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชัน การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑.๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๔.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีรายงานผลการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อนำไปใช้ในสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา และจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑.๔.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีข้อมูลสารสนเทศของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายและจุดเน้นที่ได้กำหนดไว้

ตอนที่ ๒ วิธีการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

- ๒.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน
- ๒.๑ เครื่องมือนิเทศ กำกับติดตาม
- ๒.๓ วิธีการการนิเทศ กำกับติดตาม
- ๒.๔ ปฏิทินการนิเทศกำกับติดตาม

๒.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ กำกับติดตาม ในครั้งนี้คือ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ทั้งหมด ๑๗ ศูนย์เครือข่าย จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๕๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.๒. เครื่องมือการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้จัดทำเครื่องมือนิเทศ กำกับติดตามมา ประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานศึกษา ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน

ตอนที่ ๒ ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ การดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๔ ด้าน ของสถานศึกษาประกอบด้วย ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการและ ด้านการบริหารงานงบประมาณ

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑) คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม มีทั้งหมด จำนวน ๑๗ ชุด คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์เครือข่ายเลขานุการ ศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ชุดละ ๓ - ๔ คน

๒) ระยะเวลาในการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) คณะกรรมการแต่ละชุด กรอกผลการนิเทศ กำกับติดตามฯ เป็นรายโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชันการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.๓ วิธีการนิเทศ กำกับติดตาม

๒.๓.๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ และศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อรวบรวมข้อมูลนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางในการนิเทศ กำกับติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒.๔ ปฏิทินการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ปฏิบัติ
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ประชุม วางแผน ทหารือแนวทางการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	ศึกษานิเทศก์ทุกคน
๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามฯ และแบบนิเทศ กำกับติดตามฯ	ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศฯ
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet	ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามฯ
๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามฯ ตามปฏิทินการนิเทศของศูนย์เครือข่าย และกรอกผลการนิเทศ ติดตามผ่านแอปพลิเคชัน	คณะกรรมการนิเทศฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งฯ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สรุปและรายงานผลการนิเทศ กำกับติดตามฯ	ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศฯ

ตอนที่ ๓ ผลการนิเทศ

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมทั้งการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานของ สถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามฯ จำนวน ๑๗ ชุด เพื่อดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายงานผลการนิเทศติดตามฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

- ๓.๑ จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียน
- ๓.๒ สรุปผลการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการดำเนินงาน ๔ ด้าน ของสถานศึกษา
 - ๓.๒.๑ ด้านการบริหารงานทั่วไป
 - ๓.๒.๒ ด้านการบริหารงานบุคคล
 - ๓.๒.๓ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
 - ๓.๒.๔ ด้านการบริหารงานวิชาการ
- ๓.๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๓.๑ จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียน

ข้อมูลของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕ ที่ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

จำนวนโรงเรียน	จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)	จำนวนนักเรียน (คน)			
		ปฐมวัย	ป.๑ - ป.๖	ม.๑ - ม.๓	รวมทั้งหมด
๒๕๓ โรงเรียน	๓,๐๒๑	๔,๙๔๔	๒๑,๒๒๓	๓,๑๗๒	๒๙,๓๓๙

๓.๒ สรุปผลการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการดำเนินงาน ๔ ด้าน ของสถานศึกษา

รายการ	ร้อยละ รร. ที่มีการปฏิบัติ	ร้อยละ รร. ที่ไม่มีการปฏิบัติ
๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป	๑๐๐.๐๐	-
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล	๑๐๐.๐๐	-
๓. ด้านการบริหารงานงบประมาณ	๑๐๐.๐๐	-
๔. ด้านการบริหารงานวิชาการ	๑๐๐.๐๐	-
เฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	-

รายการ	ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา			
	มี	ร้อยละ	ไม่มี	ร้อยละ
การดำเนินการเปิดภาคเรียนใน ๔ ด้าน				
๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป				
๑) ประตุนโรงเรียน รั้วโรงเรียนมีความแข็งแรง ไม่ชำรุด	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๒) จัดบรรยากาศในห้องเรียน สะอาด สวยงาม มีป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบัน	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๓) ขจัดมูมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียน สระน้ำ อาคารที่ชำรุด บริเวณพื้นที่รกร้าง เป็นต้น	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๔) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ปลอดภัย ไม่ชำรุด อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๕) ห้องพยาบาลเป็นระเบียบ สะอาด มียาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์เพียงพอ และพร้อมเปิดให้บริการ	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๖) ห้องน้ำ- ห้องสุขา สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจน	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๗) โรงอาหารถูกสุขลักษณะ มีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียน	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๘) การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
เฉลี่ยด้านการบริหารงานทั่วไป		๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล				
๙) ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐) ครู/บุคลากร/ มีความพร้อมในการมาปฏิบัติหน้าที่	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๑) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมกับบริบท	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๒) มีแนวทางการแก้ปัญหากรณีขาดบุคลากร (ถ้ามีปัญหาขาดแคลนบุคลากร)	๒๕๓	๑๐๐	๐	๐.๐๐
เฉลี่ยด้านการบริหารงานบุคคล		๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	

รายการ	ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา			
	มี	ร้อยละ	ไม่มี	ร้อยละ
การดำเนินการเปิดภาคเรียนใน ๔ ด้าน				
๓. ด้านการบริหารงบประมาณ				
๑๓) มีเอกสารหลักฐานการจัดซื้อหนังสือเรียน และหลักฐานการแจกหนังสือให้กับนักเรียน	๒๕๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๔) มีเอกสารการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และมีหลักฐานการรับ - จ่าย	๒๕๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๕) มีเอกสารการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน และมีหลักฐานการรับ - จ่าย	๒๕๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
เฉลี่ยด้านการบริหารงบประมาณ	๑๐๐.๐๐		๐.๐๐	
๔. ด้านการบริหารงานวิชาการ				
๑๖) มีหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา/หลักสูตรสถานศึกษา	๒๕๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๗) มีการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-NET และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน)	๒๕๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๘) มีเอกสารธุรการชั้นเรียน เช่น แบบ อบ. แบบ ปพ.ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน	๒๕๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
เฉลี่ยด้านการบริหารงานวิชาการ	๑๐๐.๐๐		๐.๐๐	
เฉลี่ยการบริหารงานทั้ง ๔ งาน	๑๐๐.๐๐		๐.๐๐	

๓.๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. โรงเรียนมีการดำเนินงานครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ด้านงานบริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานวิชาการได้อย่างชัดเจนครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพมีรูปภาพประกอบ โครงการต่าง ๆ มีคำสั่ง มีการประชาสัมพันธ์

๒. โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยความสุข จัดการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ครูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

๓. บริบทของโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน การสร้างความไว้วางใจของผู้ปกครองที่มีต่อครูต่อสถานศึกษาอยากนำบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้ ความพร้อมการเปิดภาคเรียนในด้านต่างๆ มีแล้ว แต่อยากให้จัดลำดับว่ามีอยู่ในระดับไหน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องน่านักเรียนตามโครงการสุชาติ มีความสุข โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเน้นวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตามบริบทของสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าเรียน อาคารสถานที่สะอาด

๔. การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน เป็นการเตรียมความพร้อม กระตุ้นโรงเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน

๕. โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพี่เลี้ยงเด็กพิการ เนื่องจากบางโรงเรียนมีเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางการเรียนรู้

๖) ครูควรมีความกระตือรือร้นให้มากขึ้นเอาใจใส่นักเรียน เพิ่มสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและยกระดับการทดสอบระดับชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning

๗) ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และจัดทำบอร์ดต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน

๘) โรงเรียนขาดแคลนด้านงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนล่าช้าไม่ทันวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนต้องสำรองเงินจ่ายค่าอาหารกลางวันตลอดทั้งเทอม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ตามจำนวนที่ปรากฏในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ๑๐ พฤษภาคม และ ๑๐ พฤศจิกายน

๙) ขยายผลนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้ ใส่ใจนักเรียนในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในทุกคน ทุกระดับความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน มีการทดสอบประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ

๑๐) ช่วงเปิดภาคเรียน ครูควรสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน ดูแลทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้นักเรียนรักการมาเรียน สร้างความพร้อมก่อนการเรียนรู้ ไม่เร่งรัด เน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ที่ ๒๕๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงได้ กำหนดการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน ในสังกัด ทั้ง ๔ ด้าน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

๑.๑ นายยงยุทธ พรหมแก้ว	ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสุระพล สอนเสนา	รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายเอกศักดิ์ จันทะกา	รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕	กรรมการ
๑.๔ นายธรรพ์พงษ์ วิทย์บุญประคม	รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕	กรรมการ
๑.๕ นางรุจจาภา ประถมวงษ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑.๖ นางสาวกาญจนาภัสร์ สีดาแหลม	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑.๗ นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑.๘ นายสมชาย โพธิ์ศรี	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑.๙ นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑.๑๐ นางผ่องพันธ์ แพงบุตดี	ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ นางจารุรัตน์ ราชขมภู	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๒ นางณิชาภา จันทะกา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๓ นางณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้การดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประกอบด้วย

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑

๑) นายสุระพล สอนเสนา	รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕	ประธานกรรมการ
๒) นายระลึก ราชวงษ์	ผอ.รร.บ้านหนองกุงชนสารไผ่แดง	กรรมการ
		๓) นางสาวสุภาพร.../

- ๓) นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิ ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๔) นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย ผอ.รร.บ้านทุ่งชมพู กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
 ในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

คณะกรรมการ ชุดที่ ๒

- ๑) นายสุรเดช ทิมพ์ชัยน้อย ผอ.รร.บ้านนากันเหลือง ประธานกรรมการ
 ๒) นางสาวกาญจนาภัสร์ สีตาแหลม ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๓) นายพนมไพร ปราบแกะ ผอ.รร.อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
 ในศูนย์เครือข่ายภูเวียง

คณะกรรมการ ชุดที่ ๓

- ๑) นางสาวนวรรตน์ พลสาร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกรรมการ
 ๒) นายขวลิต หาญเชิงชัย ผอ.รร.หนองกุงเงินหนองโนพัฒนา กรรมการ
 ๓) นางวัฒนาพร อาคมคง ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๔) นายสมบุญรณ์ จันทร์พุด ผอ.รร.โสกห้างหนองโนวิทยา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
 ในศูนย์เครือข่ายแก่นหว่าเงิน

คณะกรรมการ ชุดที่ ๔

- ๑) นายสมศักดิ์ มะฆา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกรรมการ
 ๒) นายพจน์ ปุริมพกา ผอ.รร.ชุมชนหนองคะเน กรรมการ
 ๓) นางรุจภา ประถมวงษ์ ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๔) นางประภาพร ตรีเหล่า ผอ.รร.บ้านชุมแพ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
 ในศูนย์เครือข่ายชุมแพ

คณะกรรมการ ชุดที่ ๕

- ๑) นายธรรตพันธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพ.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ
 ๒) นายสิริวิชัย ธงชัย ผอ.รร.บ้านวังยาว กรรมการ
 ๓) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๔) นายสุวิชัย เทพปิ่น ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันครู กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
 ในศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

คณะกรรมการ ชุดที่ ๖

- ๑) นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกรรมการ
 ๒) นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง กรรมการ
 ๓) นางพรทิพย์ ลือหาญ ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๔) นางสาวภัทราพร อรัญมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดห้วยบังทิง กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่.../

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่เขยสอ

คณะกรรมการ ชุดที่ ๗

๑) นางงามนิตย์ ลิโป้	คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.	ประธานกรรมการ
๒) นายประสิทธิ์ บุญซื่อ	ผอ.รร.บ้านนาสีนวน	กรรมการ
๓) นางสาวธัญชมน บุญประกอบ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔) นางอุภรรจัน แก้วโธสง	ผอ.รร.บ้านหนองศาลา	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

คณะกรรมการ ชุดที่ ๘

๑) นายประวิช ยะรินทร์	คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.	ประธานกรรมการ
๒) นายเสน่ห์ โคตา	ผอ.รร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการ
๓) นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔) นายทินกร จันทรเทพย์	ผอ.รร.บ้านโนนคอม	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

คณะกรรมการ ชุดที่ ๙

๑) นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์	ผอ.รร.บ้านโนนทอง	ประธานกรรมการ
๒) นางจารุรัตน์ ราชขมภู	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๓) นายนพชาติ วรรณวัตร	ผอ.รร.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๐

๑) นายวิชัย มหาโพธิ์	ผอ.รร.บ้านหนองแวงภูเขา	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๓) นายธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย	ผอ.รร.โพธิ์ตากวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายบูรพา

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๑

๑) นางผ่องพันธ์ แพงบุตตี	คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.	ประธานกรรมการ
๒) นายลือชัย สำราญ	ผอ.รร.โนนพินเรือชะยาวิทยา	กรรมการ
๓) นางเกษมณี ลาปะ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔) นายอนันตวิทย์ พุทธธา	ผอ.รร.บ้านขนวนนคร	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

คณะกรรมการชุดที่ ๑๒.../

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๒

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| ๑) นายถาวร จิเบจันท์ | คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๓) นายอัญญาวุธ คามนา | ผอ.รร.สะอาดประชาสรรค์ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๓

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๑) นายเอกศักดิ์ จันทะภา | รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายคำปัญญา ชัยคำดี | ผอ.รร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม | กรรมการ |
| ๒) นายศิระคิน คำหนองไผ่ | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๓) นายบัณฑิต คงพิรุณ | ผอ.รร.บ้านบุงเม่นหนองคู | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๔

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑) นายสาธิต คำขมภู | ผอ.รร.บ้านผาขาม | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายสมชาย โพธิ์ศรี | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๓) นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๔) นายขวัญชัย บำขุนทด | ผอ.รร.โนนทองกลางโนนไผ่งาม | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายดงชมพู

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๕

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑) นายสุขสันต์ คุ่มบัว | คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายเสรี หลักม่วง | ผอ.รร.นาจานาเจริญโนนทัน | กรรมการ |
| ๓) นางสมปอง จักรโนวัน | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๔) นายสุราษฎร์ จันผาผาย | ผอ.รร.บ้านซำยาง | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายนาจานาซำยาง

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๖

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑) นายวรจักร วงศ์ศิริรักษ์ | ผอ.รร.นาหม้อโนนลานประชาสรรค์ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายศิขริน ตันเจียง | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๓) นายฟ้าสาง คำทองเขียว | ผอ.รร.ชุมชนหนองนาคำ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๗

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| ๑) นายธนธรรม มีทอง | ผอ.รร.บ้านเมืองเก่า | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางณิชาภา จันทะภา | ศึกษานิเทศก์ | กรรมการ |
| ๓) นายปิติกร หงษ์เวียง | ผอ.รร.โคกสูงวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

๔) มีหน้าที่.../

มีหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

๓. คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการนิเทศ ประกอบด้วย

๓.๑ นางผ่องพันธ์ แพงบุตตี	ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ	ศึกษานิเทศก์	รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาวปอง จักรโนวัน	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๓.๔ นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๓.๕ นางจรรุรัตน์ ราชขมภู	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ นางณิชาภา จันทะกา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๗ นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลการนิเทศติดตาม สรุปและรายงานผลต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษaxonแก่น เขต ๕ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๔. คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือและแอปพลิเคชัน การนิเทศ กำกับติดตามฯ ประกอบด้วย

๔.๑ นางผ่องพันธ์ แพงบุตตี	ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ	ประธานกรรมการ
๔.๒ นางรุจาภา ประถมวงษ์	ศึกษานิเทศก์	รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวกาญจนาภัสร์ สีตมแหยม	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๔ นายศิขริน ต้นเจียง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๕ นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๖ นายสมชาย โพธิ์ศรี	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๗ นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๘ นางสาวธัญชนน บุญประกอบ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๙ นางวัฒนาพร อาคคมคง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวปอง จักรโนวัน	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวกฤตมุข เฉ็ดทรัพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๒ นายศิระคิน คำหนองไผ่	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๓ นางพรทิพย์ ลือหาญ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๔ นางเกษมะณี ลาปะ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๕ นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๖ นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๔.๑๗ สิบเอกอนุวรรษ จันทาทุม	ครู รร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม	กรรมการ
๔.๑๘ นางจรรุรัตน์ ราชขมภู	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๙ นางณิชาภา จันทะกา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๒๐ นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทำเครื่องมือ พร้อมทั้งแอปพลิเคชัน และกำหนดปฏิบัติในการนิเทศ กำกับ
ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

๕. คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบด้วย

- ๕.๑ นายเอกศักดิ์ จันทะกา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ
 ๕.๒ นางสาววิไลวรรณ สามหอม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ
 ๕.๓ นางญาณภาดา สร้อยเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
 ๕.๔ นางจารุรัตน์ ราชขมภู ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๕.๕ นางณิชาภา จันทะกา ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๕.๖ นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ ศึกษาพิเศษ กรรมการ
 ๕.๗ นางสาวสิริรัตน์ ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ
 ๕.๘ นางสาวกัญญา นิระพันธ์ นักวิชาการพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายการใช้เงินตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายยงยุทธ พรหมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ภาคผนวก ข

แบบนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕



แบบนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

คำชี้แจง

๑. แบบนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นำข้อมูลมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลำดับต่อไป

ลักษณะของเครื่องมือนี้เทศ กำกับติดตามฯ ประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานศึกษา ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน

ตอนที่ ๒ ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ได้แก่ การดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๔ ด้าน ของสถานศึกษาประกอบด้วย ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานงบประมาณ

ตอนที่ ๓ จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๒. คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม มีทั้งหมด จำนวน ๑๗ ชุด คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์เครือข่าย เลขานุการศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ชุดละ ๓ - ๔ คน

๓. ระยะเวลาในการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. คณะกรรมการแต่ละชุด กรอกผลการนิเทศ กำกับติดตามฯ เป็นรายโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชันการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานศึกษา

- ๑.๑ ชื่อโรงเรียน.....ศูนย์เครือข่าย.....
- ๑.๒ ผู้บริหารโรงเรียน.....เบอร์โทรศัพท์.....
- ๑.๓ จำนวนบุคลากรทางการศึกษาจำนวนครูผู้สอนระดับปฐมวัย.....คน ระดับชั้นพื้นฐาน.....คน
บุคลากรอื่น.....คน รวมทั้งสิ้น.....คน
- ๑.๔ จำนวนนักเรียน
ระดับปฐมวัย.....คน ระดับประถมศึกษา.....คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.....คน
รวมทั้งสิ้น.....คน
- ๑.๕ จำนวนห้องเรียน ระดับปฐมวัย.....ห้อง ระดับชั้นพื้นฐาน.....ห้อง รวมทั้งสิ้น.....ห้อง

ตอนที่ ๒ การดำเนินงานทั้ง ๔ ด้าน ของสถานศึกษา

รายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง
๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป		
๑) ประตุโรงเรียน ร้วโรงเรียนมีความแข็งแรง ไม่ชำรุด		
๒) จัดบรรยากาศในห้องเรียน สะอาด สวยงาม มีป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบัน		
๓) ขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียน สระน้ำ อาคารที่ชำรุด บริเวณพื้นที่รกร้าง เป็นต้น		
๔) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ปลอดภัย ไม่ชำรุด อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน		
๕) ห้องพยาบาลเป็นระเบียบ สะอาด มียาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์เพียงพอ และพร้อมเปิดให้บริการ		
๖) ห้องน้ำ- ห้องสุขา สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจน		
๗) โรงอาหารถูกสุขลักษณะ มีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียน		
๘) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น กล้องวงจรปิดติดทุกมุม มีป้ายห้ามเข้า - ออกโรงเรียนเป็นเวลา		
๙) มีการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา		
๑๐) มีแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการและรายงานโครงการที่เป็นปัจจุบัน		

รายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล		
๑) ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้		
๒) ครู/บุคลากร/ มีความพร้อมในการมาปฏิบัติหน้าที่		
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมกับบริบท		
๔) มีแนวทางการแก้ปัญหากรณีขาดบุคลากร (ถ้ามีปัญหาขาดแคลนบุคลากร)		
๓. ด้านการบริหารงบประมาณ			
๑) มีเอกสารหลักฐานการจัดซื้อหนังสือเรียน และหลักฐานการแจกหนังสือให้กับนักเรียน		
๒) มีเอกสารการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และมีหลักฐานการรับ - จ่าย		
๓) มีเอกสารการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน และมีหลักฐานการรับ - จ่าย		
๔) กรณียังไม่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากท้องถิ่น โรงเรียนดำเนินการอย่างไร		
		
		
๔. ด้านการบริหารงานวิชาการ		
๑) มีหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา/หลักสูตรสถานศึกษา		
๒) มีเอกสารธุรการชั้นเรียน เช่น แบบ อบ. แบบ ปพ.ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน		
๓) มีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning		
๔) มีสื่อ เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน		
๕) มีการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนในการจัดกระบวนการเรียนรู้		
		
		

ตอนที่ ๓ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๓.๑ จุดเด่น

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๓.๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับการนิเทศ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้นิเทศ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้นิเทศ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้นิเทศ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ค

จดหมายข่าว / ภาพถ่ายการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๑. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชุมแพ

โรงเรียนชุมชนชุมแพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองวิทยเขต 5
นายสุวิทย์ ด้งบุญดี ณ ชุมแพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
088-5634262

จดหมายข่าว CCP NEWS
ฉบับที่ 2 | วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนชุมชนชุมแพ นำโดยนายสุวิทย์ ด้งบุญดี ณ ชุมแพ พร้อมด้วยคุณครู ศึกษารองรับ คณ. จุฑาทา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นอ. ประภาพร ศรีเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ศึกษานิเทศก์ กงฉัตร ภู่อำนวยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชุมแพ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านหนองกุงศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงศรี

ฉบับที่ 29 วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

จดหมายข่าว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

นิตเทศกำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2567 วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

นางงานดิษฐ์ สโล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

ในนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ขอขอบคุณ นายพนธ์ ปุริมททา ประธานศูนย์เครือข่ายชุมแพ นางจุฑาทา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายชุมแพ นางประภาพร ศรีเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ และ นายสมศักดิ์ นมะมา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ที่ท่านได้ออกติดตามนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ขอขอบคุณในคำแนะนำดีๆ ทางโรงเรียนจะนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 089-8634655 นางงานดิษฐ์ สโล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
ฉบับที่ 13/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นายพนธ์ ปุริมททา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนชุมชนหนองคะเนได้ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดยนายสมศักดิ์ นมะมา คณะกรรมการ ก.ค.ป.น. นางจุฑาทา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางประภาพร ศรีเหล่า ผอ.รร.บ้านชุมแพ ที่ได้มานิเทศด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ถนน หนองแก่ง เขต 5 เลขที่ 22/2 หมู่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
นายพาทย์ ทองดีบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา นำโดยนายพาทย์ ทองดีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการการนิเทศ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ นมะมา คณะกรรมการ ก.ค.ป.น. (ประธานกรรมการ) นายพนธ์ ปุริมททา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน (กรรมการ) นางจุฑาทา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ (กรรมการ) และนางประภาพร ศรีเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ (กรรมการและเลขานุการ) โดยได้เยี่ยมชมชั้นเรียนและได้แนะนำแนวทางในด้านต่างๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ๐๘๘-๕๕๐๓๕๗๗

๑. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชุมแพ (ต่อ)

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ

นางประภาพร ศรีเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

**การนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗**




วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านชุมแพ นำโดย นางประภาพร ศรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการนิเทศ ประกอบไปด้วย นางสุจจา ประภวรัช ศึกษานิเทศก์ (ทรงยศ) และนายพจน์ ทองดีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา โดยได้เยี่ยมชมโรงเรียน สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และได้แนะนำแนวทางการนิเทศฯ การโรงเรียนของขอบุคลากรการนิเทศฯ กำกับติดตาม มา ณ โอกาสนี้

ร.ร.บ้าน ชุมแพ
๐๘๑-๓๔๙๒๑๑๘

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา

นางบุณยวีร์ จิตรภักธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา

ฉบับที่ 17 ประจำวันพุธ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567








**ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา นำโดย นางบุณยวีร์ จิตรภักธา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบไปด้วย นางสุจจา ประภวรัช ศึกษานิเทศก์ นางประภาพร ศรีเหลา เลขาธิการศูนย์ชุมแพ และนายพจน์ ทองดีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา 089-840-3733 (หนองบัวโนนศิลา) bankat@gmail.com โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนศิลา



๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ



YODHUAY NEWS
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านยอดห้วย
BAN YODHUAY SCHOOL

นายประเสริฐ ไข้อย่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ฉบับที่ 15 | ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนยอดห้วย นำโดยนายประเสริฐ ไข้อย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดห้วย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ส.ป.บ. ประธานกรรมการ นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง กรรมการ นายพรพิชญ์ ลือหาญ ศึกษาในเทศร์ กรรมการ นางสาวทิพพร อริญญมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดด้วยบังกิ่ง กรรมการ และเลขาฯ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมให้กำลังใจและใช้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนยอดห้วย นำโดยนายประเสริฐ ไข้อย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดห้วย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ส.ป.บ. ประธานกรรมการ นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง กรรมการ นายพรพิชญ์ ลือหาญ ศึกษาในเทศร์ กรรมการ นางสาวทิพพร อริญญมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดด้วยบังกิ่ง กรรมการ และเลขาฯ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมให้กำลังใจและใช้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้

ติดต่อ โทร 8 214682000 โทรสาร 8 214682000
Ban Yodhuay School | BAN YODHUAY SCHOOL | 093-5378205
Ban Yodhuay School



จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
นายอรรกวัด กวยกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล นำโดย ดร.อรรกวัด กวยกา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

1. นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ส.ป.บ. ประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง กรรมการ
3. นายพรพิชญ์ ลือหาญ ศึกษาในเทศร์ กรรมการ
4. นางสาวทิพพร อริญญมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดด้วยบังกิ่ง กรรมการ และเลขาฯ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมให้กำลังใจและใช้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้



Ban Ororot School | โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

NEWSLETTER



จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๗

นายบัณฑิต เหล่าสุชา
รท.ผอ. โรงเรียนบ้านหนองสิงห์

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

“นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗”



เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองสิงห์ นำโดย นายบัณฑิต เหล่าสุชา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสิงห์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จากคณะกรรมการประเมิน นำโดย นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ส.ป.บ. ประธานกรรมการพร้อมคณะ

โรงเรียนบ้านหนองสิงห์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการเยี่ยมชมให้กำลังใจ พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนต่อไป

“เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนบ้านหนองสิงห์
Ban Namkanai School | สพ.วอนแก่น เขต ๕

PR NEWS

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นางสาวสุพินา กิติยะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย

“เรียนดี มีความสุข”

วิสัยทัศน์ Vision
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

เอกสิทธิ์
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
สอนนาย
ให้สวย

ยัตสิทธิ์
สอนนาย
ให้สวย

ภาพกิจกรรม



นิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุพินา กิติยะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ส.ป.บ. (ประธานกรรมการ) นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง (กรรมการ) นางพรพิชญ์ ลือหาญ ศึกษาในเทศร์ (กรรมการ) นางสาวทิพพร อริญญมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดด้วยบังกิ่ง (กรรมการและเลขาฯ) เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ โรงเรียนในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในห้องเรียน ให้สอดคล้องการเรียนรู้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย ขอขอบคุณท่าน น.อ.โกวิท

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ (ต่อ)

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชาติ

เรียนดี มีความสุข
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นางพิมพ์ศุภา เขียวอุบลีชา
ผู้อำนวยการ
นางรา อัจฉริยะกิจไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชาติ 5 หมู่ 9 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชาติ 5 หมู่ 9 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
1. นายสุทัศน์ น้อยลา คณะกรรมการ ป.ศ.ป.น. ประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร ธิพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สีหาขุ สิกขามิตรศรี กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สาริมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขาฯ
ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามดูทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาให้มา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ติดต่อ โทร.31
095 649 2483

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชาติ หมู่ 9
ตำบลวังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 40130

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายธนวิทย์ แสนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 14/2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ธนวิทย์ แสนแก้ว พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1.นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ป.ศ.ป.น. ประธานกรรมการ 2.นายจักรเพชร ธิพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง กรรมการ 3.นางพรทิพย์ สีหาขุ สิกขามิตรศรี กรรมการ 4.นางสาวกัญญา อธิคุณมา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขาฯ
เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ สนับสนุน การศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
สแกนคิวอาร์เพื่อนับ 043-312204
FACEBOOK : โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกิ่งอุดมวิทยาคาร

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 /2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นาย สุปพพ ทะเยียม
ผอ.ร.ร.กิ่งอุดมวิทยาคาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายสุพพ ทะเยียม ผอ.ร.ร.กิ่งอุดมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินก่อนเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ ประเมินประกอบด้วย นายจักรเพชร ธิพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง ประธานศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการ และนางสาวกัญญา อธิคุณมา ผอ.รร.โนนสะอาดวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขาฯ
ในการนี้โรงเรียนกิ่งอุดมวิทยาคาร ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามทุกท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

091-1298168
ผอ. สุพพพ ทะเยียม

โรงเรียนกิ่งอุดมวิทยาคาร
สพ.บ.ขอนแก่น 5

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวังหินลาดวังทราย

ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 20 / 2567 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวลาวัญญา พุฒธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังทราย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ป.ศ.ป.น. (ประธานกรรมการ), นายจักรเพชร ธิพงษ์ ผอ. รร. บ้านโป่งแห้ง (กรรมการ), นางพรทิพย์ สีหาขุ สิกขามิตรศรี (กรรมการ) และนางสาวกัญญา อธิคุณมา ผอ. รร. บ้านโนนสะอาดวิทยาสรรค์ (กรรมการ และเลขาฯ) ที่ได้ให้การตรวจเยี่ยมห้องเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 หากโรงเรียนวังหินลาดวังทราย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

นางสาวลาวัญญา พุฒธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังทราย

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนวังหินลาดวังทราย
สพ.บ.ขอนแก่น 5

๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ (ต่อ)



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังคัง

ฉบับที่ 4 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567




การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังคัง ได้รับนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นายสุวิทย์ น้อยลา ประธานกรรมการ ดร.ฉัตรพร อิลพงษ์ ผอ.รร.บ้านโป่งแห้ง ประธานศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ และนางพรทิพย์ สือหาญ ศึกษาธิการ เป็นพิธีการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมและแนะนำให้โรงเรียนได้พัฒนาให้เกิดความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป




ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังคัง สพป.ขอนแก่น เขต 5

ดร.ศิวภาพร อธิกุลมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ห้วยบังคัง



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไชยสอ

ฉบับที่ ๒๓ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗





นิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗





วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
โรงเรียนบ้านไชยสอ นำโดย นายบัณฑิต เหล่าสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

๑. นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ค.ป.บ. ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรเพชร อิลพงษ์ ผอ. รร. บ้านโป่งแห้ง กรรมการ
๓. นางพรทิพย์ สือหาญ ศึกษาธิการ กรรมการ
๔. นางสาวกัศราพร อธิกุลมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดห้วยบังคัง กรรมการเลขากรรมการ

ในการนี้โรงเรียนบ้านไชยสอ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

๐๖ ๒๓๖๔ ๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านไชยสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕



โรงเรียนวังhookwang ราษฎร์ผดุงวิทย์

ปิดหมายข่าว

WANGHOOKWANG NEWS

ฉบับที่ 17 พฤษภาคม 67

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม ความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗








วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวังhookwang ราษฎร์ผดุงวิทย์ นำโดย นายสุเทพ เรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังhookwang ราษฎร์ผดุงวิทย์ นำคณะครูและนักเรียนในการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 /2567 ประกอบด้วยคณะกรรมการ

1. นายสุวิทย์ น้อยลา คณะกรรมการ ก.ค.ป.บ. ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรเพชร อิลพงษ์ ผอ.รร. บ้านโป่งแห้ง กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สือหาญ ศึกษาธิการ กรรมการ
4. นางสาวกัศราพร อธิกุลมาลา ผอ.รร.บ้านโนนสะอาดห้วยบังคัง กรรมการ

เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทางโรงเรียนวังhookwang ราษฎร์ผดุงวิทย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาแนะนำแนวทางในการเปิดภาคเรียน ทั้ง 4 ด้าน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด ขอนแก่น เขต 5 มา ณ โอกาสนี้

เตรียมความพร้อม

โรงเรียนวังhookwang ราษฎร์ผดุงวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
WANGHOOKWANG NEWS



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนผ่ายหินหนองกุ่มหนองก่องศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567



นายคนสัน บุตตาแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน







วัน ที่ 15 พ.ค. 2567 โรงเรียนผ่ายหินหนองกุ่มหนองก่องศึกษา นำโดย นายคนสัน บุตตาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะกรรมการประเมิน ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ในการนี้โรงเรียนผ่ายหินหนองกุ่มหนองก่องศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำ มา ณ โอกาสนี้

๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ (ต่อ)

 **จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์**
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง
ฉบับที่ 87 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านการบริหารจัดการของ โรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้การตรวจเยี่ยม พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้านโป่งแห้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้



โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๓๗๖๐๓๓ เขต 5



๓. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านโนนโก
ฉบับที่ 34/2567 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโก
นางสาวอภิรดี สีทาเก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโก

การนิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนโก นำโดย นางสาวอภิรดี สีทาเก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายธวัชพันธ์ วิทยบุญประภม รอง ผอ.สพ.ขอนแก่น เขต 5 นายสิริวัชร ธงชัย ผอ.รร.บ้านวังยาว ประธานศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นายสุวิธร เทพปิ่น ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันคร เลขาธิการศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม และนางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการกัชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านโนนโก ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ณ โอกาสนี้

บรรณนิเทศ : นางสาวอภิรดี สีทาเก ผู้จัดทำ : นายธวัชพันธ์ วิทยบุญประภม

โรงเรียนบ้านโนนโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Newsletter
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายอดพงษ์ ผิดนางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

จดหมายข่าว สรุปข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายอดพงษ์ ผิดนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นายธวัชพันธ์ วิทยบุญประภม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (ประธาณ) , นายสิริวัชร ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว , นายสุวิธร เทพปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันคร และ นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการกัชำนาญการ

www.facebook.com/nongkungp15 084-015-8168

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองม่วงประชานุกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 22/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

นายเฉลิมชัย สมคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายเฉลิมชัย สมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกุล พร้อมด้วย คณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย ดร.ธวัชพันธ์ วิทยบุญประภม รอง ผอ.สพ. ขอนแก่น เขต 5 นายสิริวัชร ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว นายสุวิธร เทพปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันคร นายวิมาน รอดหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม และนางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการกัชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศกั นักศึกษานิเทศกั และนักศึกษานิเทศกั จำนวน 4 ท่าน เพื่อการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกุล 273 หมู่ 7 ตำบลโนนหัน อำเภอยุวนาแพ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รอบรู้ ฟ้าชมพู
โรงเรียนบ้านวังยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายสิริวัชร ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดย นายสิริวัชร ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว และคณะครู ได้ให้การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้มีวิทยานิเทศกั คณะกรรมการนำโดย นายธวัชพันธ์ วิทยบุญประภม รอง ผอ.สพ.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการกั และนายสุวิธร เทพปิ่น ผอ.รร.ชุมชนโนนหันวันคร เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนบ้านวังยาว
หมู่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
☎ : 089-8611988 (ผอ.สิริวัชร ธงชัย) 085-7424390 (ศึกษานิเทศกัในพื้นที่)
✉ : wangyao53@gmail.com

๓. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม (ต่อ)

NEWSLETTER

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

นายวิมาน รอดหามเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยาคม

ฉบับที่ 18/2567 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธีรภัทร วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายสิริวัฒน์ รองยอ ผอ.ร.ร.บ้านวังยาว นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการฯ สปป.ขอนแก่น เขต 5 นายสุชวีร์ เทพปิ่น ผอ.ร.ร.ชุมชนโนนหันวันครู คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ใ้ภาคนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยาคม | 151 หมู่ 1 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมพล จังหวัดขอนแก่น 40250

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านร่องแดง

นายอาทิตย์ ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ 34 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายอาทิตย์ ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแดง พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณ นายธีรภัทร วิทย์บุญประคม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และ นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์, นายสุชวีร์ เทพปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู และศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ที่ผ่านให้ออกติดตามนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ขอขอบคุณในคำแนะนำที่ดี ทางโรงเรียนจะนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านร่องแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

Ban Tard School

14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านธาตุ ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองธีรภัทร วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการฯ สปป.ขอนแก่น เขต 5, นายสิริวัฒน์ ธีรชัย ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาว นายสุชวีร์ เทพปิ่น ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนเพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านธาตุ
ข่าว/นางอวยยุช ออกกน

โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕

ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

นางยุพิน คำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการนิเทศ นายธีรภัทร วิทย์บุญประคม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นางสาวกัญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษาธิการฯ นายสิริวัฒน์ ธีรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว และนายสุชวีร์ เทพปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๓. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม (ต่อ)

จดหมายข่าว โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

ฉบับที่ 23/2567

นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ได้ดำเนินการ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบการตามประเด็น ดังนี้

1. เมสซารีนธ์ อำนวยคุณปรนัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
2. นายธีรวิทย์ ธงน้อย ประธานชุมชนเครือข่ายโรงเรียนในศูนย์
3. นายสุวัฒน์ สิทธิรักษ์ กำนัน ตำบลโนนหัน
4. นายสุวิทย์ เสนอสิน ศึกษานิเทศก์ศูนย์โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่ในหน่วยงานของโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อม "ขาด ไม่เหมาะสม" และผลการการประเมินตาม 10 ประเด็น โดยสรุป ได้ดังนี้ดังนี้ โดยสรุปความพร้อม ดังนี้โรงเรียนอยู่ในระดับ แนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนดังนี้



โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
สพ.ขอนแก่น เขต 5

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านโนนบุษย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบุษย์ นำโดย นายจิรัฐ ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุษย์ พร้อมคณะครู รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายธีรวิทย์ ธงน้อย (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5) นายสิริวิทย์ ธงน้อย (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว) นางสาวกัญญาพัชญ์ ฐวกค์ และนายสุวิทย์ เทพปิน (ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู)

ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านโนนบุษย์ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศติดตามเป็นอย่างสูง



นางวิชาญจันทร์ นิลขันธ์ ศึกษานิเทศก์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโนนลาน ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวิทย์ ธงน้อย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๕ นางสาวกัญญาพัชญ์ ฐวกค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่นเขต ๕ นายสิริวิทย์ ธงน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาว และ นายสุวิทย์ เทพปิน ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ได้ตรงเยี่ยม ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับรู้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนเมื่อทำการเปิดการเรียนการสอน



โรงเรียนบ้านโนนลาน หมู่ ๔ ต.โนนสะอาด อ.ภูผพวง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๑๐ โทร ๐๙๐-๖๙๙๙๙๙๙

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว

สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายจิรัฐ ศรีเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว

นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน

วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว นำโดย นายจิรัฐ ศรีเดช ผอ.สพ.โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย คณะกรรมการนิเทศ ดังนี้

- นายธีรวิทย์ ธงน้อย ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
- นางสาวกัญญาพัชญ์ ฐวกค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
- นายสุวิทย์ เทพปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

เพื่อนำมาแจ้งกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ทางโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ตรงเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นที่น่าพอใจขอขอบพระคุณผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางวิชาญจันทร์ นิลขันธ์ โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
นางสาววิชาญ นิลขันธ์ ศึกษานิเทศก์ โทร ๐๘๕-454405๐



๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์



ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ฉบับที่ 15/2567 14 พ.ค. 2567

**นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567**

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นำโดยนางสาวกัญญาณี เขียวธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย นายวิชาญ น้อย สิริ ประสารธรรมการ นายประสิทธิ์ บุญศรี ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น.ส.ศุภกมล บุญประภพ ศึกษาธิการประจำศูนย์ และ นางอุกฤษณี และนางสง ฤทธิสาร ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกม่วงศึกษาของของพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดีขอมา ณ โอกาสนี้






www.khokmuangukro.com โรงเรียนโคกม่วงศึกษา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 2 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

**นิเทศ กำกับติดตาม
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน**





วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองศาลา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ในการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีนางอรอนน้อย สิริ เป็นประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ บุญศรี ประธานศูนย์เครือข่าย และนางสาวสุวิมล บุญประภพ ศึกษาเทศก์ ได้มา นิเทศ กำกับติดตามในครั้งนี้ พร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ในครั้งนี้ ขอออบพระคุณท่านคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามเป็นอย่างยอ

โรงเรียนบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ต.หนองสามแก้ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้จัดทำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 30/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

**นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗**

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองศาลา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีนางอรอนน้อย สิริ เป็นประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ บุญศรี ประธานศูนย์เครือข่าย และนางสาวสุวิมล บุญประภพ ศึกษาธิการประจำศูนย์ ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหนองศาลาของของพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดีขอมา ณ โอกาสนี้




การเตรียมความพร้อม

ให้คำแนะนำ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่ปรึกษา : นายประสิทธิ์ บุญศรี (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา)
บรรณาธิการ : นายวิชาญ น้อย, นางสาวอรอนน้อย เขียวธนาภรณ์
ภาพ : นางสาวศุภกมล น้อย, นางสาวอุกฤษณี น้อย, นางสาวสง ฤทธิสาร



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ฉบับที่ 13/2567 ประจำวัน 14 พฤษภาคม 2567

**นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2567**

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นำโดยนางสาวกัญญาณี เขียวธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย นายวิชาญ น้อย สิริ ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นางอรอนน้อย สิริ ประธานศูนย์ศึกษาธิการประจำศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ และนางอุกฤษณี น้อย ศึกษาธิการโรงเรียนบ้านหนองศาลา ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ของพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดีขอมา ณ โอกาสนี้










จัดทำโดยประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ FB : ส.อ.บ้านหนองโพธิ์ขอนแก่น โทร : 094-2837766

๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ (ต่อ)

โรงเรียนบ้านนาสีนวน
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
 ฉบับที่ 34 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีการศึกษา 2567

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายประสิทธิ์ บุญฉวี
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านนาสีนวน นำโดยนายประสิทธิ์ บุญฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน พร้อมด้วยนายสุเมธธรรมการนิเทศฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ที่โรงเรียนอนุบาล 200 ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวน โดยมีนางสาวอัญญาพร บุญประเสริฐ ศึกษาธิการประจำศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ และนางอุกรรรัตน์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านนาสีนวนของโรงเรียนและคณะกรรมการเป็นห่วงใยคุณครู นักเรียน

โรงเรียนบ้านนาสีนวน
 หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนาสีนวน ตำบลอ่าวเรือ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น 40130
 นายไพโรจน์ โชติรุ่งโรจน์, นางสาวอุษิณณภรณ์ วุฒิน

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 ฉบับที่ 18/2567 | วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

นางสาวสุวิภา ชะโนโต
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ นำโดยนางสาวสุวิภา ชะโนโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย นางงามนิตย์ ลิปิยประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ บุญฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน นางสาวอุษิณณภรณ์ บุญประกอบ ศึกษาธิการ และนางอุกรรรัตน์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน โรงเรียนบ้านอาจสามารถขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นห่วงใยคุณครู นักเรียน

โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 หมู่ 9 ตำบลนาแพง อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น 40130

S.P. NEWS @ โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านสัมพันธ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2567

นายกันตพงศ์ ชำนาญ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการกันตพงศ์ ชำนาญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นายประสิทธิ์ บุญฉวี ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นางงามนิตย์ ลิปิยประธานกรรมการ นางสาวอุษิณณภรณ์ บุญประกอบ ศึกษาธิการ และนางอุกรรรัตน์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา

จัดทำโดย นางสาวเกศรินทร์ ภัคธิดา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
 หมู่ 3 ตำบลอ่าวเรือ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น 40130

091-8635517
 www.facebook.com/โรงเรียนบ้านสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านขามป้อม
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
"นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑" ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายกวินทร์ เวชกิจ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านขามป้อม นำโดยท่านผู้อำนวยการทวีวัฒน์ เวชกิจ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านขามป้อมได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นำโดยนางงามนิตย์ ลิปิยประธานกรรมการ ก.ด.ป.น. นายประสิทธิ์ บุญฉวี ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นางสาวอุษิณณภรณ์ บุญประกอบ ศึกษาธิการประจำ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ และนางอุกรรรัตน์ แก้วโรจน์ เลขาธิการศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านขามป้อมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านขามป้อม ตำบลอ่าวเรือ
 อำเภอนาคูแพะ จังหวัดขอนแก่น

๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ (ต่อ)



วสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหนองหัววิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 13 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567









วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์ วงษ์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัววิเศษ พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ และนางสาวอัญชลิน บุญประกอบ ศึกษาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมา โอกาสนี้ด้วย

www.facebook.com/โรงเรียนหนองหัววิเศษ
080-7562562




จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองไฮ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นางริณนารัตน์ นายวิจิตร
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ











วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองไฮ โดย นางริณนารัตน์ นายวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ในการประเมิน ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมี นางงามนิตย์ ลิปิ เป็นประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ประธานศูนย์เครือข่าย นางอุรารัตน์ แก้วโสม และนางอัญชลิน บุญประกอบ และนางสาวอัญชลิน บุญประกอบ ศึกษาพิเศษ ได้ออกนิเทศ กำกับติดตามไปตรงกัน พร้อมกันให้คำแนะนำเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองไฮในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ทุกท่านเป็นอย่างสูง



Facebook Fanpage:
โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 52 / 2566
ประจำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



นางสวนกุศล สันธอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำโดย นางสาวนฤมล รัตนอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วยกรรมการนิเทศ ดังนี้

นางงามนิตย์ ลิปิ	คณะกรรมการ ก.ค.ป.น.	ประธานกรรมการ
นายประสิทธิ์ บุญชื่อ	ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวน	กรรมการ
นางสาวอัญชลิน บุญประกอบ	ศึกษาพิเศษ	กรรมการ
นางอุรารัตน์ แก้วโสม	ผอ.ร.ร. บ้านหนองศาลา	กรรมการและเลขานุการ

ทางโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการเปิดภาคเรียน คำนวณนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มา ณ โอกาสนี้








095 - 6651166
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
www.nonpho.kkn5.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน



โรงเรียนบ้านโนนอุดม

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนอุดม

นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567








เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนอุดม นำโดย นายบุญคุ้ม การนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2567 นำโดย นางงามนิตย์ ลิปิ คณะกรรมการ ก.ค.ป.น, นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวน, นางสาวอัญชลิน บุญประกอบ และ นางอุรารัตน์ แก้วโสม ผอ. ร.ร.บ้านหนองศาลา กรรมการได้เข้านิเทศ โดยให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนากลับปungต่อไป

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ด.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
FB: โรงเรียนบ้านโนนอุดม

๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ (ต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

"เรียดดี มีความสุข"
 ฉบับที่ ๕๔ ประจำวันที่ ๕๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

**การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม
 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗**

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" นำโดย นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการ นางงามนิตย์ สิริโป คณะกรรมการ ก.ส.ป.น. นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีน่าน นางสาวธัญชนม บุญประกอบ ศึกษาธิการ และนางจุฑารัตน์ แฉวโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา ทางโรงเรียนหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ของขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจ และได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป

<http://www.banhoysschool.co.th> โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

วารสาร ประชาสัมพันธ์
 ฉบับที่ ๑/2567 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนบ้านโคกสูง
 ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

**นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม
 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567**

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นำโดย นายชินกรเกียรติ วรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย นางงามนิตย์ สิริโป คณะกรรมการ ก.ส.ป.น. นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีน่าน นางสาวธัญชนม บุญประกอบ ศึกษาธิการ ส.ส.พ.ขอนแก่น เขต 5 นายชินกรเกียรติ วรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีน่าน นางสาวธัญชนม บุญประกอบ ศึกษาธิการ และนางจุฑารัตน์ แฉวโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา ทางโรงเรียนบ้านโคกสูง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านโคกสูง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน นายชินกรเกียรติ วรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โนนสูง อ.ชุมพลบุรี จ.อุบลราชธานี 40130
 ถนน/ลำน้ำ โขย นางสาวธัญญา ชูใจใหญ่ / นางสาวยุฑารัตน์ สดศรี

วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาเพียง
 ฉบับที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2567

นางเจริญฤทธิ วรวิจิตร
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง
 ศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5

**นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการ
 เปิดภาคเรียนที่ 1/2567**

ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยการนำของนายเจริญฤทธิ วรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสูง ศึกษาดูงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย นายประสิทธิ์ บุญชื่อ ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นางงามนิตย์ สิริโป ประธาน คณะกรรมการ ก.ส.ป.น.นางสาวธัญชนม บุญประกอบ ศึกษาธิการ ศึกษาธิการ(ประจำศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์) และนางจุฑารัตน์ แฉวโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาเพียง

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
 BANNONG SAO LAO SCHOOL
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 14 พ.ศ. 2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
นายชินกรเกียรติ หงษ์สัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศกำกับติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567...

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
ยินดีต้อนรับ
 Welcome To Bannongsao Lao School

เรียดดี มีความสุข

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากท่านคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

BANNONG SAO LAO SCHOOL

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 091-064-9329

๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ (ต่อ)

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
BANNONG SAO LAO SCHOOL
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 14 พ.ค. 2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
นายชินกรณี หงษ์นิติก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศกำกับติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการเรียนการสอน พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากหน่วยคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าฯของนายชอุ่มพูนผล ผู้อำนวยการ ๓ โอกาสนี้

BANNONG SAO LAO SCHOOL

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 091-064-9329

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนโนนงามศึกษา
ตำบลนาเขียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ฉบับที่ 1/2567 15 พ.ค. 2567

นายเชษฐรัตน์ บุญหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน

**นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนโนนงามศึกษา นำโดยนายเชษฐรัตน์ บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษาและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนโนนงามศึกษา 081-8799645

ฉบับที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา

กรณีศึกษา คัดสรร ความพร้อมเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายเชษฐรัตน์ บุญหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา

ศึกษานิเทศก์ นายเชษฐรัตน์ บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นำโดย นายเชษฐรัตน์ บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา ศึกษานิเทศก์ นายเชษฐรัตน์ บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นางจตุพรรัตน์ สีป้อ ประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ บุญชัย ประธานศูนย์เครือข่าย มิตรสัมพันธ์ นางสาวอุบลวรรณ บุญประเกษ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย และนางอุบลรัตน์ แฉาวไรต์ แฉาวไรต์ ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ได้ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง ผอ. น. ๓

โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ส.บ.พ.พ.อ. อ. ชุมนพ จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5



๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเขาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 17/2567
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นายพิบูลย์ คำคองรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง
(สาขาคณะครูนักศึกษา)

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567




FACEBOOK : โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ขอนแก่น เขต 5
สงวนลิขสิทธิ์เพิ่มเติม ☎ 086-228-3284

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๗

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชัยพวงบูรณณ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕
ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

“วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนชัยพวงบูรณณ์ นำโดย ว่าที่ ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยพวงบูรณณ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากท่านประวิทย์ ยะรินทร์ คณะกรรมการ ก.ค.ป.น. นายเสน่ห์ โคตา ผอ.รร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นายพัฒนาพงษ์ สมใจ และนายทินกร จันทร์เทพย์ ณ โรงเรียนชัยพวงบูรณณ์”





☎ 083-3530707 ✉ Moesck.cheep@gmail.com 📍 โรงเรียนชัยพวงบูรณณ์

จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาคณะครูด้านดาวฟ้า
ฉบับที่ 29/2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายพิบูลย์ คำคองรับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 14 2567 นำโดย นายพิบูลย์ คำคองรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง สาขาคณะครูด้านดาวฟ้า พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากท่านประวิทย์ ยะรินทร์ คณะกรรมการ ก.ค.ป.น. นายเสน่ห์ โคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นายพัฒนาพงษ์ สมใจ และนายทินกร จันทร์เทพย์ ณ โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาคณะครูด้านดาวฟ้า





📍 0862283284

วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

รับการนิเทศ การจัดการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียน 2567

นายเสน่ห์ โคตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำโดย นายเสน่ห์ โคตา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 จาก นายพัฒนาพงษ์ สมใจ ศึกษาธิการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นายทินกร จันทร์เทพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคอม ให้การแนะนำการเตรียมความพร้อมและแนวทางการจัดการศึกษา





📍 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน (ต่อ)

โรงเรียนบ้านโนนคอม
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียน 1/2567

โรงเรียนบ้านโนนคอม ใช้การนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากผล ประเมินผลของ 5 หน้าที่ นายประวิทย์ ธีรธรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกรรมการ นายพิพัฒน์พงษ์ สมิใจ ศึกษาธิการกร กรรมการ นายสนธิ์ โศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรัษย์สมบูรณ์ กรรมการ และนายกัณฑ์ จันทรเทียร กรรมการ และเลขาธิการ โดยการนิเทศ กำกับ ติดตามครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่กำหนดนำไปเริ่มต้นใช้ให้คณะกรรมการศึกษาระดับจังหวัดได้พิจารณา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนให้พร้อมปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน



“เรียนดี มีความสุข”

ยินดี
ต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาฝายวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายวิมล ศรีบุตรดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ 13/2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนนาฝายวิทยา นำโดย นายวิมล ศรีบุตรดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากท่านประวิทย์ ธีรธรรมการ ก.ต.ป.น. และ นายสนธิ์ โศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรัษย์สมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

โรงเรียนนาฝายวิทยา
บรรณาธิการ: นายวิมล ศรีบุตรดา ข่าว: นางสาวจางิณี ศรีพิมาย

จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์

เรียนดี มีความสุข

ฉบับที่ 4/2567 14 พฤษภาคม 2567

นายบุญเหลือ มาเพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข้า

นิเทศ ติดตาม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายบุญเหลือ มาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข้า พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ท่านประวิทย์ ธีรธรรมการ ก.ต.ป.น. นายสนธิ์ โศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรัษย์สมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นายพิพัฒน์พงษ์ สมิใจ และนายกัณฑ์ จันทรเทียร ณ โรงเรียนบ้านนาข้า



โรงเรียนบ้านนาข้า
บรรณาธิการข่าว : นายบุญเหลือ มาเพชร ข่าว : นายอานนท์ สอนคาม

ฉบับที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระเบื้อง

นางพัชรินทร์ กุดัน

“การนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน”

วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระเบื้อง รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากนาย กัณฑ์ จันทรเทียร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคอม และนายพิพัฒน์พงษ์ สมิใจ ศึกษาธิการกร สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ทางโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระเบื้อง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้



โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระเบื้อง
บรรณาธิการข่าว : นางพัชรินทร์ กุดัน ข่าว : นางสาวญาณี อรรถทอง

๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน (ต่อ)

วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2567



วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง นำโดยนางสาวศิริ เพ็ญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษฯ ในการดำเนินงานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากนายประวีร์ ธีรจันทร์ คณะกรรมการ ก.ศ.ป.น., นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษาธิการฯ, นายทินกร จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคอม ใต้การแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงของขอจบพระคุณคุณ ณ โอภาส



สามารถติดต่อได้ที่ 095-6549779, 0956645661

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5 หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40350

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านวังสวาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 11/2567 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ศศิโกน นาคพวงง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบ มอบหมายให้ นางนงนุชชิตา ชววิไล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังสวาบ ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย นายประวีร์ ธีรจันทร์ คณะกรรมการ ก.ศ.ป.น. นายสมเ็ท โสตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้วยสมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ และ นายทินกร จันทร์เพ็ญ ณ โรงเรียนบ้านวังสวาบ



การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2567
โรงเรียนบ้านปากกล้วย



ฉบับที่ 3/2567 ประจำวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พ.ค. 2567

โรงเรียนบ้านปากกล้วย รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย ผอ.ทินกร จันทร์เพ็ญ กรรมการ และ ศน.พิพัฒน์พงษ์ สมใจ กรรมการ (สายที่ 2) โดยมี ผอ.กิตติพร ภูพินลา ให้การต้อนรับ เชิญชม และ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ทางโรงเรียนบ้านปากกล้วย ขอจบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ณ โอภาส



ACTIVE LEARNING

เพจ: โรงเรียนบ้านปากกล้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
 ไลน์: ไลน์ติดตามข่าวสารโรงเรียน / ไลน์แจ้งข่าวสาร / ไลน์แจ้งข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสองคอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ NEWS 13

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายวิมล ศรีบุตรตา อธิการโรงเรียนบ้านสองคอน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากท่านประวีร์ ธีรจันทร์ คณะกรรมการ ก.ศ.ป.น. นายสมเ็ท โสตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้วยสมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ และนายทินกร จันทร์เพ็ญ ณ โรงเรียนบ้านสองคอน



โรงเรียนบ้านสองคอน
 ต.นาท่าม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40300 โทร ๐๕๓-๕๓๕๖๖๖

๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเขาวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 18/2567
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567



นายพิชิต ค้าดอกรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง
(สายอาชีวศึกษา)

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

- ▶ ผลการสอบ O-Net โรงเรียนจากไกล ศษด.อาชีวศึกษา และวิทยาทานฯ ได้ทำเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
- ▶ ผลการสอบ NT วิชาคณิตศาสตร์ ได้ทำเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 10.85

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

- ▶ เปิดการส่งเสริมการรื้อฟื้นโรงเรียน
- ▶ เปิดผลการจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน และเครื่องแบบนักเรียน
- ▶ มีการทำเอกสารการยื่นเงินอุดหนุน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

- ▶ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียน
- ▶ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- ▶ มีการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ▶ มีการทำกิจกรรมและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
- ▶ มีการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และครู
- ▶ มีการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลงานดีเด่น 4 ฝ่าย โรงเรียนบ้านเขาวง
การฝึกหัด ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาวง ขอขอบคุณ นายประวิทย์ ยะรินทร์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.บ. นายเสน่ห์ โคตดา นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ และนายกิบกร จันทรโกพ ที่ได้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

FACEBOOK : โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ☎ 086-228-3284

จุดเด่น 4 ด้าน ของสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคคล ด้านงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

ฉบับที่ 4/2567 ประจำวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2567

ด้านงานวิชาการ

มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มาตรฐาน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่สอน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ด้านงานงบประมาณ

มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านงานบุคคล

มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้านงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน มีการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพจ : โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
ทพ. ศิวะ จวบจันท / บรรณารักษ์อาวุโส / จัดทำเว็บไซต์ : homepage5071.blogspot.in

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 2/2567 ประจำวันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567



นางพิชิต ค้าดอกรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ
และวิทยานิเทศก์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ







ในวันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ นำโดยนางพิชิต ค้าดอกรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ และวิทยานิเทศก์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อม ภาคเรียนที่ 1/67 จากท่านประวิทย์ ยะรินทร์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.บ. นายเสน่ห์ โคตดา ผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

งานประชาสัมพันธ์ 065-736-3800

โรงเรียนหนองแ้ววังมนศึกษา NONGHAW WANGMON SUKSA SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

จดหมายข่าว

ฉบับที่ 52/2567
ประจำวันพุธ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

**การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ณ โรงเรียนหนองแ้ววังมนศึกษา



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐ บุญโนนแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแ้ววังมนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ต้อนรับ นายประวิทย์ ยะรินทร์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.บ. และนายเสน่ห์ โคตดา ผอ.ส.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนหนองแ้ววังมนศึกษา

FACEBOOK : โรงเรียนหนองแ้ววังมนศึกษา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแ้ว ตำบลวังสวน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทรศัพท์ : 0-4343-8203.

๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗



วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นำโดย นายบัณฑิต กงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเปรมหนองคู ศึกษาร่วมในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการประเมิน ในกรณีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จออดคุณคณะกำกับนิเทศ ติดตามทุกท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง





เรียนเรื่อง
นายบัณฑิต กงพิรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายงานข่าว
นางสาววันวิมล ตรีวัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านศรีสุข

ฉบับที่ 18 | ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นางสาวอุษณา ไชยวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นิเทศ กำกับ ติดตาม
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านศรีสุขได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขต 5 โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขต 5 นายเอกศักดิ์ อินทะกา (ประธานกรรมการ) นายคำปัญญา อัยศักดิ์ (กรรมการ) นายศิระสิน คำหนองไม้ (กรรมการ) นายบัณฑิต กงพิรุณ (กรรมการและเลขาธิการ) ของศูนย์คุณธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านศรีสุข | โรงเรียนบ้านศรีสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงหินลาดโคกเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 5

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน

นางสาวอุษณา ไชยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน



วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโคกสูงหินลาดโคกเจริญ ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการดังนี้ นายเอกศักดิ์ อินทะกา รองฯ ผอ.สพป.มอ.น่าน เขต 5 นายคำปัญญา อัยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายศิระสิน คำหนองไม้ ศึกษานิเทศก์ สพป.มอ.น่าน เขต 5 นายบัณฑิต กงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเปรมหนองคู โดยมี นางสาวอุษณา ไชยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การแนะนำแนวทาง รวมถึงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 5 มา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงหินลาดโคกเจริญ

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
chumchonbanwangperm School

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 7/2567 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายคำปัญญา อัยศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

นางอุษณา ไชยวัฒนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม โดยทำนองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย นายเอกศักดิ์ อินทะกา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 5 นายคำปัญญา อัยศักดิ์ ผอ.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายศิระสิน คำหนองไม้ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 5 นายบัณฑิต กงพิรุณ ผอ.รร.บ้านทุ่งเปรมหนองคู โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย และการตรวจเขียนชั้นเรียน

โทร : 091-721-5266 | <http://chumchonbanwangperm.ac.th> | <https://www.facebook.com>

๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกไม้้งาม (ส่งเสริมวิทยา)

ฉบับที่ 10/2567 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

นางสาวณิศา เจนวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

**การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนบ้านโคกไม้้งาม (ส่งเสริมวิทยา) นำโดย นางสาวณิศา เจนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครู ใ้รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี

1. นายเอกศักดิ์ จันทกา รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
2. นายศุภวิชญ์ ชัยคำดี ประธานศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู
3. นายธีระชัย คำหนองฝั้ว คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
4. นายณิศัก คงศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเม่นหนองฝั้ว

เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม ให้ความแนะและชี้แจงแนวทางคือใช้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านความพร้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสที่โรงเรียนบ้านโคกไม้้งาม (ส่งเสริมวิทยา) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามเป็นอย่างสูง



โรงเรียนบ้านโคกไม้้งาม (ส่งเสริมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกไม้้งาม ส่งเสริมวิทยา

โรงเรียนบ้านโคกม่วง
BAN KOKMUNG SCHOOL

ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 12 | ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นายโกศล บุญสอน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโคกม่วง

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายโกศล บุญสอน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกม่วง และคณะครู รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดย นายเอกศักดิ์ จันทกา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และคณะกรรมการนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านโคกม่วง

โรงเรียนบ้านโคกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารขอนแก่น เขต 5

KMN NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นายโกศล พึ่งภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา นำโดยนายโกศล พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จาก นายเอกศักดิ์ จันทกา รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายศิระคิด คำหนองฝั้ว คณาภิเษกษา นักวิชาการพิเศษ และนายบัณฑิต คงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเม่นหนองฝั้ว คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ในนามโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ขอพระคุณท่านคณะกรรมการ นาน โอกาสนี้



โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

จัดทำโดย นางสาวธริศรา ศรีมูลเขียว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
บอกข่าวเล่าเรื่อง คนทำข้าง

ฉบับที่ 2/2567 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

นางอารยา พึ่งภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

**นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านท่าช้างขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำชี้แนะ และนำแนวทางในการจัดเตรียมทุกอย่างทุกด้าน ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียน ขอขอบคุณค่ะ

งานประชาสัมพันธ์
bantachangschool@gmail.com

๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านปากห้วยผาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ไม่รีรอ! บูชาคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่วงใยความปลอดภัย

นางสาวบุษย์ กุณิดอนสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยผาง



วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
โรงเรียนบ้านปากห้วยผาง นำโดยนางสาวบุษย์ กุณิดอนสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยผาง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมินชุดที่ 13 ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม และ นายบัณฑิต คงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเม่นหนองคู่ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียนบ้านปากห้วยผาง อยออบคุณคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ทั่วท่าน ณ โรงแรม ไทมาด



โรงเรียนบ้านปากห้วยผาง สพป.ขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 29
2567

จดหมายข่าว **โรงเรียนชุมชนหนองคู่**
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายบัณฑิต คงพิรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเม่นหนองคู่

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านบึงเม่นหนองคู่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย นายเอกศักดิ์ ชัยภักธา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผอ.รร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายศิระพันธ์ คำหนองไผ่ศึกษานิเทศก์ และนายบัณฑิต คงพิรุณ ผอ.รร.บ้านบึงเม่นหนองคู่ โอกาสนี้โรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านที่ให้อิทธิพลแนะแนะและแนวปฏิบัติต่าง ๆ กับทางโรงเรียน เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงเม่นหนองคู่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทร 043-399635

โรงเรียนบ้านโนนพรวนไฟฟ้าประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพรวนไฟฟ้าประชารัฐ
นางสาวสุพิศตรา สิงห์ชัย

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗



วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นำโดย นางสาวสุพิศตรา สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพรวนไฟฟ้าประชารัฐ พร้อมด้วย วิทยากรนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการนิเทศ นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม และ นายบัณฑิต คงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเม่นหนองคู่ ที่ได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี

โรงเรียนบ้านโนนพรวนไฟฟ้าประชารัฐ สพป.ขก.๕

วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

นายบรรณรักษ์ นพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ได้รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการชุดที่ ๑๓ นายเอกศักดิ์ ชัยภักธา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ นายคำปัญญา ชัยคำดี ผอ.รร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ นายศิระพันธ์ คำหนองไผ่ ศึกษาพิเศษ กรรมการ นายบัณฑิต คงพิรุณ ผอ.รร.บ้านบึงเม่นหนองคู่ กรรมการและเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔ ด้าน และได้คำแนะนำกับคณะกรรมการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป



โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ เลขที่ 166
ม.3 ต.บ้านกุ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
0836894046

๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู (ต่อ)

ณ วันที่ 4/2567 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายชำนาญ พลเดชา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว นำโดย นายชำนาญ พลเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ประกอบด้วย นายเดชาสิทธิ์ อินทาทา รอง ผอ.สพป.กข เขต 5 นายศรีสมัน สำหนองโผ ศึกษาธิการศึกษานิเทศก์ นายศักดิ์บัญชา อีศำดี ประธานศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นายอนันต์ กวลพัญาน ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

ในการนี้ โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ทุกท่าน ที่ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างสูง

จัดทำโดย นางสาววิไลสุดา สานะ
โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว สพป.กข เขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ณ วันที่ 2/2567 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นางสาวพิชญ์สินธุ์ อินทร์เย็นแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว นำโดยนางสาวพิชญ์สินธุ์ อินทร์เย็นแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว พร้อมด้วยคณะครู ได้รับความนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายศักดิ์บัญชา อีศำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นายศรีสมัน สำหนองโผ ศึกษาธิการศึกษานิเทศก์ นายอนันต์ กวลพัญาน ประธานศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู และ นายอนันต์ กวลพัญาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ประกอบด้วย

**** ภาพกิจกรรม ****

**** จุดเด่น ****

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว มีนักเรียนจำนวนน้อยได้ จัดเตรียม ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน RT และ NT สูงขึ้น และ นักเรียนทดลอง NT 0 2566 วิชาภาษาไทย 10๒ คนและเขียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ณ วันที่ ๗/๒๕๖๗ วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวปณิตา สุการมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว

รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว นำโดย นางสาวปณิตา สุการมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว พร้อมด้วยคณะครู ได้รับความนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายศักดิ์บัญชา อีศำดี ประธานศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นายศรีสมัน สำหนองโผ ศึกษาธิการศึกษานิเทศก์ นายอนันต์ กวลพัญาน ประธานศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู และ นายอนันต์ กวลพัญาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านความพร้อมและความสำเร็จของอาคารสถานที่ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามเป็นอย่างสูง

- ประมวลภาพกิจกรรม -

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวจูงทรายขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
จัดทำโดย นางสาวปณิตา สุการมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๗. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายดงชมพู



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยในเขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 5

ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



นายบุญส่ง อนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน








วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยในเขต 5 ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดยคณะกรรมาธิการนิเทศฯ 14 นายชาติ คำขง นายสมชาย โพธิ์ศรี กรรมการ นายบุญส่ง อนุช กรรมการ นายบุญส่ง อนุช กรรมการ นายบุญส่ง อนุช กรรมการ นายบุญส่ง อนุช กรรมการ นายบุญส่ง อนุช กรรมการ นายบุญส่ง อนุช กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

☎ 098 636 5657

f โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยในเขต 5





จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านวังบอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567





SCAN ME

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งฟ้า ศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบอนแดงหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมาธิการนิเทศฯ นำโดย นายชาติ คำขง ผอ.ส.ร.บ้านพนาชน นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษาธิการ สพป.ย. ๔ นายบุญส่ง อนุช ผอ.ส.ร.บ้านพนาชน นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษาธิการ สพป.ย. ๔ และนายบุญส่ง อนุช ผอ.ส.ร.บ้านพนาชน

ในการนี้ โรงเรียนบ้านวังบอนแดงหนองหญ้าปล้อง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศึกษา



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 5



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านผาน้ำทิพย์

การนิเทศติดตามความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ฉบับที่ 8 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567



นางสาวศรี ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำทิพย์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านผาน้ำทิพย์ นำโดยนางสาวกมล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำทิพย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายชาติ คำขง นายสมชาย โพธิ์ศรี นายบุญส่ง อนุช นายบุญส่ง อนุช นายบุญส่ง อนุช นายบุญส่ง อนุช เป็นกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนในครั้ง นี้ เพื่อให้การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนบ้านผาน้ำทิพย์ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการเป็นขอสูงมา ณ ที่นี้ ซึ่งทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป










โรงเรียนบ้านผาน้ำทิพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 5

หมู่ที่ 4 ตำบลสุขุมวิท
อำเภอสิชลบุรี จังหวัดระยอง

ประธานกรรมาธิการ
นายอภิวิชิตา แซ่มแก้ว

Banboriboon School

โรงเรียนบ้านห่มบรมบูรณะ

NEWS

ประจำเดือน พฤษภาคม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๗



นายรุ่งฟ้า ศรีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่มบรมบูรณะ

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗





เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชาติ คำขง ประธานคณะกรรมการนิเทศติดตาม พร้อมด้วย นายสมชาย โพธิ์ศรี นายบุญส่ง อนุช นายบุญส่ง อนุช และนายบุญส่ง อนุช เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ให้คำชี้แนะ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง ๕ ด้าน ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ ทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน ตลอดจนให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ

โรงเรียนบ้านห่มบรมบูรณะ นำโดย นายชาติ คำขง ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู พร้อมรับและสนองต่อ นโยบายที่คำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียน "เรียนดี มีความสุข"





จัดทำโดย นางสาววิรัชศรี ลาเข้า

เพจ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห่มบรมบูรณะ

โรงเรียนบ้านห่มบรมบูรณะ ตำบลห่มบรมบูรณะ อำเภอสิชลบุรี จังหวัดระยอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 5



๗. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายดงชมพู (ต่อ)

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านผาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

นายสมเกียรติ พรหมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาว

นายสาธิต คำขมกู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาว

วันที่ ๔๐ ปีที่ ๔ ประจำปีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านผาขาว ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายสาธิต คำขมกู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาว นายสมชาย ไพรีศรี ศึกษาธิการ นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ ศึกษาธิการ และ นายขวัญชัย ป่าขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนในท้องถ้งในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง

โรงเรียนบ้านผาขาว | โรงเรียนบ้านผาขาว | บรรณาธิการ : นางสาวณิศากรณี แผงบุษย์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การนิเทศ กำกับ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน



โรงเรียนอนุบาลสีชมพู

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู นำโดย นาย อำนวย บุญศรี และคณะครู ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยคณะกรรมการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

- นายสาธิต คำขมกู ประธานกรรมการ
- นายสมชาย ไพรีศรี กรรมการ
- นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ กรรมการ
- นายขวัญชัย ป่าขุนทด กรรมการและเลขาฯ

f : โรงเรียนอนุบาลสีชมพู | NEW! ข่าวโดย : นายศักดิ์ดนัย แสงขาว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนทองกลางโนนไฟงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายสมเกียรติ พรหมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองกลางโนนไฟงาม

นายขวัญชัย ป่าขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองกลางโนนไฟงาม

วันที่ 35 | ประจำปีที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1



วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายขวัญชัย ป่าขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองกลางโนนไฟงาม พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการต้อนรับ นายสาธิต คำขมกู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาว เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยใช้สำรวจบริเวณอาคารเรียน สภาพแวดล้อมทั่วไปภายในโรงเรียน และความพร้อมของครูและบุคลากร

f www.facebook.com/โรงเรียนบ้านโนนทองกลางโนนไฟงาม | 081-768-4052

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำป่า
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านชำป่า นำโดย นายศักดิ์ตา ประชุธาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำป่า พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดระดับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายสาธิต คำขมกู นายสมชาย ไพรีศรี นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ นายขวัญชัย ป่าขุนทด เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ได้ริเริ่มดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านชำป่าจะเข้าไปรับบริจาคสิ่งของพัฒนาวัสดุ



ธีรนต์ มีดวงสุข

วารสารสีชมพู | วารสารโรงเรียนบ้านชำป่า | โรงเรียนบ้านชำป่า สพป.ขอนแก่น เขต 5

๗. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายดงชมพู (ต่อ)

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบ้าน ๗๗๗ จ.จันทบุรี เขต 5 โทร: ๐๖๖-๕๖๖๖๖๖๖๖
จำนวนหน้า ๑๖ หน้า

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 5

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านบ้าน ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 5 นำโดยคณะกรรมการชุดที่ 14 นายสาธิต คำชมภู ประธานกรรมการ นายสมชาย โพธิ์ศรี กรรมการ นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ กรรมการ นายอชวีวุฒิ นัจจนทศ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนบ้านบ้าน ๗๗๗ จ.จันทบุรี เขต 5

NEWS LETTER
โรงเรียนบ้านบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 5

การนิเทศ ติดตามความพร้อม ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธีรภัทร์ ปุญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้าน พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากคณะกรรมการนิเทศโดย นายสาธิต คำชมภู ประธานกรรมการ นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ นายอชวีวุฒิ นัจจนทศ นายสมชาย โพธิ์ศรี นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์ กรรมการ และนายอชวีวุฒิ นัจจนทศ กรรมการและเลขานุการ

จุดต้อนรับ
ผู้มาเยือนทุกท่าน
ความยินดี

โรงเรียนบ้านบ้าน ๗๗๗ จ.จันทบุรี เขต 5



๘. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายงานชายาง



๘. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายงานชายาง (ต่อ)



๙. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

NEWSLETTER
จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านดอนหินโนนหินแห่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 14 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

การนิเทศ ติดตามความพร้อมภาคเรียนที่ 1



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวแพททอง ธัญชาติศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหินโนนหินแห่ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากคณะกรรมการนิเทศโดย ผอ.ผ่องพันธุ์ แผงบุษดี ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผอ.สีอ้อย สำราญ และ ผอ.อนันต์วิทย์ พุทรา ของพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและคำชี้แนะในการนิเทศครั้งนี้

ภาพ : นางสาวแพททอง ธัญชาติศรี ครูอ้อย จิวา บุญฉวีพงษ์พร ติงตุง

โรงเรียนบ้านดอนหินโนนหินแห่
หมู่ที่ 9 บ้านดอนหิน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

Facebook: <https://www.facebook.com/Donhunnonhinhae/>
098-1412425 Donhunnonhinhae@gmail.com <https://www.facebook.com/Donhunnonhinhae/>

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโลกกลางโนนคุณโนนศิลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

นางสาวกมลวีร์ เตชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโลกกลางโนนคุณโนนศิลา

การนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย นางสาวกมลวีร์ เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโลกกลางโนนคุณโนนศิลา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นางผ่องพันธุ์ แผงบุษดี ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศติดตามและประเมินผล ประชารณการ นายสีอ้อย สำราญ ประธานศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กรรมการ นายอนันต์วิทย์ พุทรา เลขาธิการศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการ และนางกษเมธินี ลาปะ ศึกษาพิเศษฯ ซึ่งคณะนิเทศได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ให้นักคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป



www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโลกกลางโนนคุณโนนศิลา

NEWSLETTER
จดหมายข่าว
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นำโดย
ผอ. ผ่องพันธุ์ แผงบุษดี

นิเทศ ความพร้อม ๔
ปีการศึกษา
ภาคปกติ 2567

ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

ผอ. สีอ้อย สำราญ ผอ. อนันต์วิทย์ พุทรา

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองนคร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2567 ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำแนะนำจากคณะกรรมการ ทางโรงเรียนจะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนต่อไป

เรียนดี มีความสุข

โรงเรียนบ้านหนองนคร ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
เปิดเทอม
ปีการศึกษา 2567

นางชนกฤดี แสงพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เปิดเทอม **ประชุมผู้ปกครอง**

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดี
ที่ 16 พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 14 พ.ศ. 2567
เวลา 9.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโนนหินแห่

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายรณกฤต แสงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครู โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเพื่อได้รับทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียนการมีส่วนร่วม ครูประจำชั้น มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 125 หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น 40210

๙. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน บ้านโนนคู่หนองหวง
 นายอนันต์วิทย์ พุทรา
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคู่หนองหวง
 วิทยาการในตำบลหนองหวง

การนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยนางสาวนริศรา ศรีตาด คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นางห้องพัสดุ พงษ์บุตรี ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศติดตามและประเมินผล นายอิชัย ชัย สารานุก ประสานศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นายอนันต์วิทย์ พุทรา เลขานุการศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด และนางเกษมณี ลายะ ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งคณะนิเทศได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริหารงานทั่วไป บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานวิชาการ ให้แก่คณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป

ภาพโดย : โรงเรียนบ้านโนนคู่หนองหวง ผู้เขียนเรื่อง : นางสาวนริศรา ศรีตาด นริศราภิกษา : นายอนันต์วิทย์ พุทรา

NEWSLETTER

นายศักดิ์ วรรณโชติ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

“เรียนดี มีความสุข”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง นำโดย นายศักดิ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นางห้องพัสดุ พงษ์บุตรี ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศติดตามและประเมินผล นายอิชัย สารานุก ประสานศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นายอนันต์วิทย์ พุทรา เลขานุการศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด และนางเกษมณี ลายะ ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งคณะนิเทศได้แนะนำแนวทางการดำเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริหารงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และแนะนำการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 080-402-2541
 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สภ.โนนสะอาด.เขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ห้วยแสงพรสวรรค์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ห้วยแสงพรสวรรค์ นำโดย นายวริศ หอมวาทิต ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากกรรมการชุดที่ 11 ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ณ.ห้องพัสดุ พงษ์บุตรี ผอ.อิชัย สารานุก ผอ.อนันต์วิทย์ พุทรา พันธ์โพธิ์วัฒนาและนำทีมวิทยากรจัดการเรียนการสอน การดูแลเรื่องความปลอดภัย ของผู้เรียนตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการปรับปรุงห้องฯ ตามโครงการสุชาติ มีความสุข

โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ห้วยแสงพรสวรรค์
 หมู่ 5 ตำบลโนนจันทน์ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น 40120
 โทรศัพท์ 0 4388 2111 โทรสาร 0 4388 2111

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนโนนพินเรือะยาววิทยา

นายอิชัย สารานุก
 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวการศึกษา | พฤษภาคม 2567

โรงเรียนโนนพินเรือะยาววิทยา โดยการนำของผู้ช่วยนายอิชัย สารานุก ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนและดำเนินงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ดังนี้ จัดบรรยากาศโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งปรับปรุงห้องสุขาให้สะอาด ทุกสุขลักษณะ นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกมุม และเฝ้าระวังด้านเข้า - ออกโรงเรียนเป็นเวลา ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน จัดเตรียมหนังสือเรียนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับชั้น ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องใช้สำนักงานเปิดให้พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการเรียนผู้เรียนในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนโนนพินเรือะยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 | โรงเรียนโนนพินเรือะยาววิทยา

๙. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาบุกุล อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 13/2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นางคณิศา พานาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาบุกุล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาบุกุล

นำโดย นางคณิศา พานาค ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการการประเมิน




โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาบุกุล หมู่ 6 ต.สูงศรี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
คุณศรี เสงี่ยมารม ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาบุกุล

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองตาโกศลหนองแก

ฉบับที่ 14/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

**การนิเทศ กำกับติดตาม
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567**

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านหนองตาโกศลหนองแก นำโดย นางสาวกนกพิชญ์ คำสี้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ประกอบด้วย

1) นางผ่องพันธ์ แพงบุคดี	คณะกรรมการ ก.ค.ป.บ.	ประธานกรรมการ
2) นายสีอชัย สำราญ	ผ.ร.ร.โนนพินเรือชะยาววิทยา	กรรมการ
3) ผอ.อนันตวิทย์ พุทธา	ผ.ร.ร.บ้านหนองนคร	กรรมการ
4) ศน.เกษมณี ลาปะ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองตาโกศลหนองแก ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามฯ ทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง



โรงเรียนบ้านหนองตาโกศลหนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
บรรณาธิการข่าว : นางสาวกนกพิชญ์ คำสี้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน : นางศุภญา ชูมาง / นส.ศรารดา จินตศิริโยธิน / นส.วิภา จินตศิริ / นส.ชญานิต ธิษิตสุภา
สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน : 08-9840-9584

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

การนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

นายสีอชัย สำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนพินเรือชะยาววิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับ คณะนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ 1.นางผ่องพันธ์ แพงบุคดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2.นายสีอชัย สำราญ ประธานศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3.นายอนันตวิทย์ พุทธา เลขานุการศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซึ่งคณะนิเทศได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริหารทั่วไป บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป



โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
หมู่ 6 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางจางเมียร วิชัยผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด

นิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด นำโดย นางจางเมียร วิชัยผล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ จากคณะกรรมการนิเทศโดย ผู้อำนวยการอ่องฉวีร์ แพงบุคดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ผู้อำนวยการสีอชัย สำราญ และผู้อำนวยการอนันตวิทย์ พุทธา ของขอนแก่นเป็นอย่างไรที่ดำเนินการมาเขียนให้กำลังใจและคำชี้แนะในการนิเทศครั้งนี้



๙. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บ้านหนองลมพุกโนนสว่าง
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นางสาวทองแก้ว เจटना
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลมพุกโนนสว่าง
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น

การนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะครูนำโดยนางสาวทองแก้ว เจटना รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ต้อนรับคณะนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นางผ่องพันธ์ แพงบุตดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นายสือชัย สำราญ ประธานศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นายอนันตวิทย์ พุทธา เลขานุการศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด และนางเกษมณี ลาปะ ศึกษาพิเศษที่ 1 ซึ่งคณะนิเทศได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริหารงานทั่วไป บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานวิชาการ ให้แก่คณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป



ภาพโดย : บ้านหนองลมพุกโนนสว่าง ผู้เรียบเรียง : นายชิงกุด ชำปาพันธ์ บรรณาธิการ : นางสาวทองแก้ว เจटना



๑๐. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายบูรพา



๑๐. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายบูรพา (ต่อ)



๑๑. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง



ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 1 | ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านฟ้าเหลือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

14 พฤษภาคม พฤษภาคม 2567



นิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลือง ร่วมกับ โรงเรียนเรียวร่วม ได้แก่

- โรงเรียนหนองอ้อประจักษ์
- โรงเรียนบ้านเหล่าประจักษ์
- โรงเรียนบ้านหนองกุดประจักษ์บำรุง

บริหารงานโดย นายคงฤทธิ์ ศักดิ์คุณ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

- นายถาวร จินจันทร์ คณะกรรมการ ก.ค.ส. (ประธานกรรมการ)
- นางอนิตา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ
- นายอึ้งภูวรุฑ์ ทานษา ผอ.ร.ร.ส.อ.จ.ประจักษ์




 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลือง สพ.ขอนแก่น 5



โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
CHUMCHONONGRUWA SCHOOL
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 89 | ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นายถาวร จินจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุพิชา พลตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน








วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ นำโดยนายถาวร จินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวสุพิชา พลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ให้การต้อนรับ นางอนิตา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้เข้านิเทศชั้นเรียน กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ภาควิชาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 043-294114  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ CCNR  www.ccnr.ac.th



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองโปลาธารศรี
ฉบับที่ 3/2567








วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองโปลาธารศรีนำโดยท่านผู้อำนวยการวิลาดีร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จาก ท่านผู้อำนวยการถาวร จินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ และท่านผู้อำนวยการอนิตา รัตนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโปลาธารศรี ซึ่งได้ดำเนินการและให้กำลังใจจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองโปลาธารศรี ของพระครูญาณ โสภณสี

 รร.บ้านหนองโปลาธารศรี

ฉบับที่ 12



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านพาดำโดยนายนิธิ นันทู รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจาก นายถาวร จินจันทร์ ประธานกรรมการ, นางอนิตา รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ, นายอึ้งภูวรุฑ์ ทานษา กรรมการและเลขานุการ และได้ดำเนินการเตรียม กำกับ ติดตาม พร้อมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567











๑๑. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์
 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567




นางอัญญา ชานนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอัญญา ชานนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ นำโดย นายอัญญา ชานนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

1. นายถาวร อภิจันทร์ คณะกรรมการ ก.ค.ป.ม. ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รื่นรุ่งโรจน์ ศึกษาธิการ กรรมการ
3. นายอัญญา ชานนา ผอ.ร.ร.สะอาดประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ขอขอบคุณคณะกรรมการ นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมทุกท่าน ในการเยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์










โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5



โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วารสารประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 1 /2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ กำกับติดตาม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567



นายทนงเกียรติ บ้านอึ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา นำโดย นายทนงเกียรติ บ้านอึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา ให้การต้อนรับ นางวนิดา รื่นรุ่งโรจน์ ศึกษาธิการฯ เข้ามาทำการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เข้ามามีทัศนคติที่ดีต่อการเปิดภาคเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และยังมีให้กำลังใจคณะครู ทางโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ ณ โอกาสนี้






ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา





โรงเรียนท่าศาลาวิทยา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วารสารประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา นำโดย นายอัญญา ชานนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ศึกษานิเทศก์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าศาลาวิทยา รับการประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน จาก นางวนิดา รื่นรุ่งโรจน์ ศึกษาธิการฯ นำมาจากการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และได้เข้ามามีทัศนคติที่ดีต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567





 Tasala Wittaya  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5

NEWSLETTER
จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์



นายพลาง สมปิติหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ 3/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศการเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567







เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านนาหว้า นำโดยท่านผู้อำนวยการพลาง สมปิติหอม พร้อมคณะครู ได้รับการนิเทศกำกับและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการนิเทศโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสถานศึกษาและนักเรียนในด้านต่างๆซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 **โรงเรียนบ้านนาหว้า**
 สพป.ขอนแก่น เขต 5



๑๑. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง (ต่อ)



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567








วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุคตา ศรีย่างเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง และคณะครู เข้ารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการนิเทศนำโดย นายถาวร จิเบจันท์ ประธานคณะกรรมการ นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษาพิเศษ และ นายเทพดิษฐ์ ป่านอินัง ผู้ดำเนินการโรงเรียนบ้านหนองกุงนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนและให้คำแนะนำกับทางคณะครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง ได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว นำโดยนางสาววิภา พงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการนิเทศนำโดย นายถาวร จิเบจันท์ ประธานคณะกรรมการ การนิเทศ และนายเทพดิษฐ์ ป่านอินัง ผู้ดำเนินการโรงเรียนบ้านหนองกุงนศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๗








Facebook: โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว โทร : ๐-๕๓-๘๓๐ E-mail : pasiw2512@gmail.com
หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ๔๒๑๐๐
บรรณารักษ์ข่าว : นางสาววิภา พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว

โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

นายหลาง สมบัติหอม
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ 4/2567 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี นำโดยผู้อำนวยการหลาง สมบัติหอม พร้อมด้วยคณะครูได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยการนำของ นายถาวร จิเบจันท์ ประธานกรรมการ นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ นายเทพดิษฐ์ ป่านอินัง เลขาธิการ




คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่นำให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ "เรียนดี มีความสุข" ตามนโยบายของ สพฐ.




081-0528750 ผู้อำนวยการ



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเม็ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

นายนิมิตร มั่นกุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็ง

นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านเม็ง นำโดย นายนิมิตร มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายถาวร จิเบจันท์ ประธานกรรมการ หรือโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ประธานศูนย์เครือข่ายหนองเรือ กิ่งอำเภอ รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษาพิเศษ กิ่งอำเภอการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายเทพดิษฐ์ ป่านอินัง หรือโรงเรียนหนองกุงนศึกษา และนางสาวสุธาสี พลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ได้นำนิเทศ กำกับ ติดตาม พร้อมชี้แนะแนวทางการเรียน การสอน และชี้แจงให้กำลังใจแก่คณะครู








โรงเรียนบ้านเม็ง หมู่ 3 ตำบลเม็ง
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 banmengschool2023@gmail.com โรงเรียนบ้านเม็ง สำนักงานหนองเรือ

๑๑. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง (ต่อ)

จดหมายเหตุโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง
โรงเรียนบ้านหนองแอกเม็ง
 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

" การเปิด ก้าวไกล สืบสานความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 "

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
 โรงเรียนบ้านหนองแอกเม็ง นำโดยนางวิภา ศาสตร์สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแอกเม็ง

" ได้รับความนิเทศ กำกับติดตาม เสร็จเรียบร้อยพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 "

โรงเรียนบ้านหนองแอกเม็ง ขอขอบคุณคุณพ่อน พล.ต.อ. จีบ จันทร์ ประธานกรรมการ ท่าน ศ.น.วิศา รินรุ่งโรจน์ กรรมการ ที่ คุณคุณนิเทศตรวจสอบได้กำลังใจพร้อมกันให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี ทางโรงเรียนบ้านหนองแอกเม็งจะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

โรงเรียนบ้านหนองแอกเม็ง หนองเรือภูเม็ง จ.พิจิตร
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามงclair
 ส.น.บ้านหนองแอกเม็ง



๑๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองโนนทัน



วาระสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดเลา

มีเทศ ติดตาม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองโนนทัน

โรงเรียนบ้านกุดเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านกุดเลา รับการประเมิน นิเทศ กำกับ
ติดตามความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการนิเทศ
ดังนี้ ๑.นายชัยยุทธ คุณะวงษ์ ๒.ประธานกรรมการ ๒.นางจาร์รัตน์ ราชชมพู กรรมการ
๓.นายณพชาติ วรรณธร กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการได้ร่วมอภิปรายผลการประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อให้เตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ทางโรงเรียนบ้านกุดเลาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้






โรงเรียนบ้านกุดเลา
081-0477522

โรงเรียนบ้านกุดเลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

NEWS จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2567

มีเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านกุดเลา นำโดย นางสาววนิดา สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ
ดังนี้ 1.นายชัยยุทธ คุณะวงษ์ ประธานกรรมการ 2.นางจาร์รัตน์ ราชชมพู กรรมการ
3.นายณพชาติ วรรณธร กรรมการและเลขานุการ
ทางโรงเรียนบ้านกุดเลา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริหารโรงเรียน :
นางสาววนิดา สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ :
f โรงเรียนบ้านกุดเลา
088-069-4847
pmbsschool@hotmail.com

โรงเรียนบ้านกุดเลา
เลขที่ 137 หมู่ 4 ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
40210

“เรียนดี มีความสุข”




Website Facebook

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายชาวิท แซงเดือน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
รับการประเมิน นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม ในการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการ
นิเทศ ดังนี้ ๓.น.จาร์รัตน์ ราชชมพู , นายณพชาติ วรรณธร ,
และนางพรรณทอง ทับชา โดยคณะกรรมการได้ร่วม
อภิปรายผลการประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อให้เตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ

การนิเทศกำกับติดตามความพร้อม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
ฉบับที่ 1





เป็นใบ
นางชาวิท แซงเดือน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองนาง
นางสาวอุษณีย์กัญญา งาม
นางวรรณพรรณ นาน้อย

KUDKAEN NEWS

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 14/2567 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านกุดแคนโดย นายทวารัฐ สรภัท ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู
กรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการ
นายชัยยุทธ คุณะวงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางจาร์รัตน์ ราชชมพู ศึกษาธิการ และ
นายณพชาติ วรรณธร กรรมการและเลขานุการ ได้ให้คำแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน อีกทั้งยังให้กำลังใจและขอบคุณในการรับเสด็จการประเมินโดย









โรงเรียนบ้านกุดแคน หมู่ที่ 8 9 ในทอง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

โรงเรียนบ้านกุดแคน

๑๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน (ต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/67

โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5



การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567



วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการในเขต 1 นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ประธานกรรมการ 2.นางจรัสณี ราชขุมภักดิ์ กรรมการ 3.นายพชาติ วรรณศรี กรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูผา นายเพชร พาน้ำ เพื่อติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนําดำเนินการในการเปิดภาคเรียนที่ 2567 นี้

☎ 081-9747453 📍 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 6 ม.โนนทอง อ.โนนทอง จ.ขอนแก่น 40210

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านฝางน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2567

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความพร้อม นายสุรพงษ์ จำปาบุรี
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านฝางน้อย นำโดย นายสุรพงษ์ จำปาบุรี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ประกอบด้วย นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนทอง นายพชาติ วรรณศรี ผอ.ร.ร.บ้านกุศิมพิทยาคาร และนางจรัสณี ราชขุมภักดิ์ ศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านฝางน้อยของขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป



“เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนบ้านฝางน้อย หมู่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปกิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

กิจกรรมนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ฉบับที่ ๗๒๖๖ ประจำ วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผอ.กานต์ศวรรณ ดิษฎุภรินทร์



เรียนดี มีความสุข



ในวันพุธ ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปกิต นำโดย นางกานต์ศวรรณ ดิษฎุภรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปกิต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ดังนี้ ๑. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ประธานกรรมการ ๒. นางจรัสณี ราชขุมภักดิ์ กรรมการ และ ๓. นายพชาติ วรรณศรี กรรมการและเลขานุการ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปกิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
☎ 095-6627605

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์
ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนทองโนนทัน ได้รับการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ดังนี้ 1.นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ประธานกรรมการ 2.นางจรัสณี ราชขุมภักดิ์ กรรมการ และ 3.นายพชาติ วรรณศรี กรรมการและเลขานุการทางศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนทองโนนทัน ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนทองโนนทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

๑๒. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน (ต่อ)



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสระพังท่า
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กาไวท์ส กำกับติดตามความเจริญก้าวหน้า
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นางศุภาวี วนิก
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังท่า
 วิทยาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังท่า

ฉบับที่ 17/2567 ประจำ วันพุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2567



ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสระพังท่า นำโดยนางศุภาวี วนิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังท่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังท่า พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับกาไวท์ส กำกับติดตามความเจริญก้าวหน้าก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นายชัยยุทธ คุณทองวัง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทอง ประธานกรรมการ นางจารุรัตน์ ราชมงกุฎ ศึกษาธิการกึ่ง กรรมการและนายพชาติ วรรณพร ผอ.โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามในครั้งนี้

ทางโรงเรียนบ้านสระพังท่า ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

"เวียนดี บิดามารดา"

โรงเรียนบ้านสระพังท่า | Sapungka.spk@gmail.com | 080-6897699



วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

นายพชาติ วรรณพร
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร นำโดย นายพชาติ วรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
 ตำบลโนนทัน อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



๑๓. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูเวียง



๑๓. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูเวียง (ต่อ)



๑๓. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูเวียง (ต่อ)



๑๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง



วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดคูวิทยา

นางพรจุฬิ ทหารสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดคูวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยประธานคณะกรรมการ นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นายระลึก ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองสารโสภณ (ประธานศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง) และ นางสาววริรัตน์ หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู (เลขาธิการศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง) ซึ่งในภาคนี้โรงเรียนบ้านกุดคูวิทยา นำโดย นายพรจุฬิ ทหารสา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมบริเวณภายในห้องเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนมีความยินดีและพร้อมนำคำแนะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป



ติดต่อ ผอ. พรจุฬิ ทหารสา โทร 0819547033 ไลน์ 0819547033

โรงเรียนบ้านกุดคูวิทยา สทพ.ขอนแก่น เขต 5 หมู่ 4 ตำบลลิ้นคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150



วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์

นางอุษามา โสภณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ 31/2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมภาคเรียนที่ 1



วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นายระลึก ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองสารโสภณ นางสาวอุษาพร อึ้งชัยภูมิ ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ และนางสาววริรัตน์ หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมความพร้อมภายใน 4 ด้าน บริบทโรงเรียน ด้านความสะอาด ความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด โรงเรียนแนะนำชื่อเสียงและไปวางแผนพัฒนาในด้านต่อไป

โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
หมู่ 6 ตำบลชุมพล ภูเวียง 5 พงษ์พานิช

โรงเรียนหนองผาคำเวินโป่งสงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

"เรียนดี มีความสุข"

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

นายบรรจง กุญมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฉบับที่ 3 | วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมภาคเรียนที่ 1



วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นายระลึก ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองสารโสภณ นางสาวอุษาพร อึ้งชัยภูมิ ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ และนางสาววริรัตน์ หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมความพร้อมภายใน 4 ด้าน บริบทโรงเรียน ด้านความสะอาด ความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด โรงเรียนแนะนำชื่อเสียงและไปวางแผนพัฒนาในด้านต่อไป

นฤติ ปญญาสมา จาก
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา

ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายสุระพล สอนเสนา
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕

นางนันทิชา อึ้งอำมาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา นำโดย นางนันทิชา อึ้งอำมาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ นายระลึก ราชวงษ์ ผอ.ร.บ้านหนองกุงหนองสารโสภณ กรรมการ นางสาวอุษาพร อึ้งชัยภูมิ ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ และนางสาววริรัตน์ หาญเชิงชัย ผอ.ร.บ้านทุ่งชมพู กรรมการและเลขาธิการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ณ โอกาสนี้



**ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗**

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
0862295892

๑๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง (ต่อ)



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดินต่าวังชัยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต ๕

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗



นายเทพ น้าใจดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา




วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเทพ น้าใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดินต่าวังชัยวิทยาร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี นายสุรพล สอนเสนา รองผอ.สพ.ขอนแก่น เขต ๕ เป็นประธานกรรมการ นายระลึก ราชวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงธนสารโกสณ และ นางฉวีศรีรัตน์ หาดชูชัย ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชมพู มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนดินต่าวังชัยวิทยา บรรณาธิการเป็นด้วยคุณวรินทร์ชัย

FACEBOOK.COM : DINDUM WUNGCRAWITAYA

๐๘๕ - ๙๕๖๕๕๘๘





จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโคกสอเขียวของสงวนสงวน

อำเภอคูเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567






วันพุธ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านโคกสอเขียวของสงวนสงวน นำโดยนายอุบลทิศา ผามง ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้โรงเรียนบ้านโคกสอเขียวของสงวนสงวน ขอขอบพระคุณ นายสุรพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายระลึก ราชวงษ์ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโกสณ นายสุภากร อึ้งชัยภูมิ ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ และนางสาววรัลรัตน์ หาดชูชัย ผอ. โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู เป็นอย่างสูงยิ่ง



นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

NEWS จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567



นางวุฒิชัย หาดชูชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู



นางวุฒิชัย หาดชูชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

โรงเรียนบ้านโคกสอกรณเทพรักษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโคกสอกรณเทพรักษา นำโดย นายปิยะชาติ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสุรพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (ประธานกรรมการ) นายระลึก ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโกสณ (กรรมการ) นางสาวสุภากร อึ้งชัยภูมิ ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ (กรรมการ) และนางสาววรัลรัตน์ หาดชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู (กรรมการและเลขานุการ) ขอตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสอกรณเทพรักษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการศึกษาระดับศึกษา ขอนแก่น









back to school



โรงเรียนบ้านโคกสอกรณเทพรักษา

หมู่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอคูเมือง จังหวัดขอนแก่น 40150



โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 22/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำบอง



นางสาววรัลรัตน์ หาดชูชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567





15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู นำโดย นางสาววรัลรัตน์ หาดชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ซึ่งมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. นายสุรพล สอนเสนา	รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5	ประธานกรรมการ
2. นายระลึก ราชวงษ์	ผอ.ร.ร. บ้านหนองกุงธนสารโกสณ	กรรมการ
3. นางสาวสุภากร อึ้งชัยภูมิ	ศึกษาพิเศษ	กรรมการ
4. นางสาววรัลรัตน์ หาดชูชัย	ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชมพู	กรรมการและเลขานุการ

ในการนี้โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป





โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 5

๑๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง (ต่อ)

พฤษภาคม 67

15 NEWS
จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนาโรตถน
นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567

วันที่ ๙ ฉบับที่ 11/2567

นายระลึก ราชวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนาโรตถน นำโดยนายระลึก ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมิน ป่าทองน้อย นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป. รง. ๕ และนางวรัญฉวี ชาญเชิงชัย ผอ.รร.บ้านกุ่มพู่ ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองกุงธนาโรตถน ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในศูนย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๕ โทร ๐๘1-9547033 โรงเรียนบ้านพระบาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียน บ้านพระบาท
"ยิ้มให้ ทายัก"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๕
"เรียนดี มีความสุข"

**นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567**

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านพระบาท โดยคณะครู นายสุระพล ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกุดคูรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาท พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการนิเทศ นำโดย นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป. รง. ๕ ประธานกรรมการ นายสุระพล ราชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด นายระลึก ราชวงษ์ ประธานศูนย์ เครือข่ายลุ่มน้ำบอง นายวรัญฉวี ชาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพู่ ในการนี้โรงเรียนบ้านพระบาท ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในศูนย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-9547033 โรงเรียนบ้านพระบาท

โรงเรียนบ้านหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 5

จดหมายข่าว
ฉบับที่ 11/2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นางสาวพิมพ์วิมลชัย นันทิกวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

**นิเทศติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1**

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวพิมพ์วิมลชัย นันทิกวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหิน พร้อมด้วยคณะครูรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 นำโดย นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป. รง. ๕ เป็นประธาน กรรมการ นายระลึก ราชวงษ์ ผอ.รร.บ้านหนองกุงธนาโรตถน และนางวรัญฉวี ชาญเชิงชัย ผอ.รร.บ้าน กุ่มพู่ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการสุชาติมีความ สุข พร้อมให้คำแนะนำในการเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียน บ้านหินขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน

FB: โรงเรียนบ้านหิน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 5
"เรียนดี มีความสุข"

**นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567**

นางสาวสิริภรณ์ สิงห์เที่ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ นำโดย นางสาวสิริภรณ์ สิงห์เที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป. รง. ๕ ประธานกรรมการ นางวรัญฉวี ชาญเชิงชัย ผอ.รร.บ้านกุ่มพู่ นายสุระพล ราชวงษ์ ผอ.รร.บ้านหนองกุงธนาโรตถน และนางวรัญฉวี ชาญเชิงชัย ผอ.รร.บ้านกุ่มพู่ ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม โนนสวรรค์ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในศูนย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-7159738 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ Bannongtumnonnawan School

๑๔. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง (ต่อ)



ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยบง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 4/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นายสุทนต์ บุคคี่เหมื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุทนต์ บุคคี่เหมื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง พร้อมด้วยคณะครู วิทยากรนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นายสุพหล สอนเสนา รองผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 5 เป็นประธานกรรมการ นายระลึก ราชวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุ้งหนองสารโคกน และนางสาววรัลรัตน์ หายูเชิงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพู่ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยมีการพูดคุยที่มีความสุข พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนบ้านห้วยบงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน



“เรียนดี มีความสุข”

ติดต่อ ผอ.สุทนต์ บุคคี่เหมื่อน โทร 082-3115085 ไลน์ไอดี 082-3115085

โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต 5 หมู่ 3 ตำบลท่าวาซ้อ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านห้วยชุมพู่หนองเพิ่มวิทยา
Banhuaijumbhuendongpumwitaya School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
ฉบับที่ 5/2567 15 พฤษภาคม 2567

นางสุพหล สอนเสนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชุมพู่หนองเพิ่มวิทยา

นางสาววรัลรัตน์ หายูเชิงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพู่

รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567



วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านห้วยชุมพู่หนองเพิ่มวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 โดย นายสุพหล สอนเสนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ พร้อมทั้ง นายระลึก ราชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ้งหนองสารโคกน (ประธานศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง) และ นางสาววรัลรัตน์ หายูเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพู่ (เลขาธิการศูนย์เครือข่าย) ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมบริเวณภายในโรงเรียน อาคารประกอบ ความสะอาด และห้องสุขา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนมีความยินดีรับคำแนะนำไปวางแผนพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป

“เรียนดี มีความสุข”

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชุมพู่หนองเพิ่มวิทยา
๓๓ หมู่ ๕ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐



โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.ขอนแก่น เขต 5

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 2 / 2567 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

BACK TO SCHOOL

นายสุพหล สอนเสนา
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ประเสริฐไทย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองพลวง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ประเสริฐไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสุพหล สอนเสนา รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ นายระลึก ราชวงษ์ ผอ.ส.บ.บ้านหนองกุ้งหนองสารโคกน กรรมการ และนางสาววรัลรัตน์ หายูเชิงชัย ผอ.ส.บ.บ้านทุ่งชุมพู่ กรรมการและเลขาธิการ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการโรงเรียนบ้านหนองพลวง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ณ โอกาสนี้



โรงเรียนบ้านหนองพลวง หมู่ 6 ต.ทุ่งพญา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านห้วยจ่าทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๗

นางเบญจมาภรณ์ ภักดีสกุลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจ่าทอง

การนิเทศ ติดตามความพร้อมภาคเรียนที่ ๑



วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นำโดยนางเบญจมาภรณ์ ภักดีสกุลสวัสดิ์ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยจ่าทอง ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ จากคณะกรรมการนิเทศโดย ท่านรองสุพหล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๕ ผอ.ระลึก ราชวงษ์ และผอ.วรัลรัตน์ หายูเชิงชัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและคำชี้แนะในการนิเทศครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยจ่าทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๐๔๗๓-๕๖๕๗๓๗

๑๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน



ศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS



นายชาติ ชัยภรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน



นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567






วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน ได้ดำเนินการสังเกตการณ์นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นายอรรถวิทย์ พลาสาร กต.ป.บ. ขอนแก่น เขต 5 นายอรรถวิทย์ ศาญชัยชัย ประธานศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน นางวิมลนารถ อากมกข กิตติฉัตร สหป.ภ. เขต 5 และนายสมบูรณ์ จันทร์พุ่ม เลขาธิการศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงินนครราชสีมา ให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนของ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คุณภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียนต่อไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ฉบับที่ 2/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 วารสารโรงเรียน (OBEC LINE) ภาคเรียนที่ 1/2567



ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านคำใหญ่

ศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน สพ.ขอนแก่นเขต 5

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ อ.ภูเรือ จ.ขอนแก่น 40150











วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายโรจน์สิริ มหาพร ผู้ว่าราชการโรงเรียนบ้านคำใหญ่และคณะครู ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นางวรรณี พลาสาร กต.ป.บ. 5 ประธานกรรมการ นายอรรถวิทย์ ศาญชัยชัย ประธานศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน นางวิมลนารถ อากมกข สึกขานิตเขต และนายสมบูรณ์ จันทร์พุ่ม เลขาธิการศูนย์ฯและพร้อมกันนี้ได้ติดตาม "โครงการสุชาติ มีความสุข" ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


เรียนดี มีความสุข โรงเรียนบ้านคำใหญ่ อ.ภูเรือ จ.ขอนแก่น 40150



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์







โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

นางอรรชดี ลวดเหล็ก



ฉบับที่ 7/2567 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายอรรถวิทย์ ลาดเหล็ก พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย หมอ วรรณี พลาสาร คณะกรรมการ กต.ป.บ.เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย หมอ อรรถวิทย์ พลาสาร หมอ.สมบูรณ์ จันทร์พุ่ม และ คน.วิมลนารถ อากมกข เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการเรียนความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อผู้เรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น โทร ๐๖๖-๖๖๖๖๖๖๖๖๖



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านไคร้หุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕



นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านไคร้หุ่น นำโดย นายวรชาติ แสงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ศูนย์เครือข่ายแก้วหัวเงิน สพ.ขอนแก่น เขต ๕ นำโดยท่านศึกษานิเทศก์ วิมลนารถ อากมกข หมอ.วรรณี พลาสาร หมอ.อรรถวิทย์ พลาสาร หมอ.สมบูรณ์ จันทร์พุ่ม ได้เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป







ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านไคร้หุ่น

๑๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแก่นท้าวเขิน (ต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนศิลาในบ่วงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๕

นางเพชรณี นาคเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 4 ปีที่ 2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 /2567

วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนโนนศิลาในบ่วงวิทยา นำโดย นางเพชรณี นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรวิณี พลสาร คณะกรรมการ ก.ศ.ป.บ. นายชวลิต หาญชัยยั้ง ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นท้าวเขิน นางวิมลนารถ อาคมศรี ศึกษาธิการ กศพ.ขอนแก่น เขต 5 และนายสมบุญมี จันทร์พุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโลกสง่างามบึงบัววิทยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูสภาพแวดล้อมพร้อมความปลอดภัย ที่ได้ดำเนินการแนะนำวาทะในการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทางโรงเรียนโนนศิลาในบ่วงวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการกำกับ กศ.ป.บ. โจษาคัน

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนศิลาในบ่วงวิทยา

วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนกระเดา
Bannonkradao School
นายสำราญ แพค์ศรีราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเดา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายสำราญ แพค์ศรีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเดา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2567 และ ติดตามโครงการ "สุชาติ มีความสุข" ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ. โดยมี นางอรวิณี พลสาร กศ.ป.บ.เขต 5 นายชวลิต หาญชัยยั้ง ประธานศูนย์เครือข่ายแก่นท้าวเขิน นางวิมลนารถ อาคมศรี ศึกษาธิการ กศพ.บ.จ.เขต 5 และนายสมบุญมี จันทร์พุ่ม เลขาธิการศูนย์เครือข่ายแก่นท้าวเขิน มาตรวจเยี่ยมและมอบให้กำลังใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๕

นายเกษกร จันเมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนนาหว้านาเจริญ รับนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
วันที่ ๑๔/๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

วันที่ 2/2567
ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม 2567

นางสาวอุบลรัตน์ พิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมี ผอ.นอรัตน์ พลสาร ประธานกรรมการ ผอ.ชาวลิต หาญชัยยั้ง กรรมการ กศ.ป.บ.บ.ว.วิมลนารถ อาคมศรี กรรมการ และ ผอ.สมบุญมี จันทร์พุ่ม กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทางโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นำโดย นางสาวอุบลรัตน์ พิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านมาก ณ โอกาสนี้

"เรียนดี มีความสุข"

โทร.091-5858953 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

๑๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแก่นท้าวเงิน (ต่อ)

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ /๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านค้อ (แคนราชบุรีบำรุง)

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านค้อ (แคนราชบุรีบำรุง) นำโดย นายวิธิต จุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ศูนย์เครือข่ายแก่นท้าวเงิน สภ.พยอมแก่น ๓๕๕ นำโดยท่าน ศน.วิมลพร อากาศคง ผอ.มจรวิทย์ พลาสร ผอ.มจรวิไล ทาญเอ็งฮัย ผอ.สมบุญดี จันทรพิชญ์ ได้เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการวัดการเตรียมการสอนให้ถูกต้องตามต่อไป




 ๐๘๘-๓๓๖๖๑๖๐
 WWW.BANKKHOSCHOOL.COM

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา

ฉบับที่ 3 เดือนสารที่ 14 พฤษภาคม 2567



ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

14 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นท้าวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองตอนบน เขต 5 โดยคุณวิมลพร อากาศคง ผอ.มจรวิทย์ พยอมวิรัตน์ พลาสร และผอ.สมบุญดี จันทรพิชญ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ทางโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา นำโดยนายอดุลย์ วรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้




 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองตอนบน เขต 5

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองตอนบน เขต 5

นายวิธิต จุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567




วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้ให้การต้อนรับนางสาววรรณิ์ พลาสร คณะกรรมการ ก.ด.บ.น. พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย นายชวลิต หาดุญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงเงินหนองโพนนา นายสมบุญดี จันทรพิชญ์ ผู้อำนวยการสหกิจหนองโพนนา และนางวันทพร อากาศคง ศึกษาธิการ ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ของพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง


 NSR NEWS
  089-6597668

โรงเรียนสหกิจหนองโพนนาวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

PUBLIC RELATIONS

นายชวลิต หาดุญเชิงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกิจหนองโพนนาวิทยา

นิเทศ ติดตามความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567





วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายชวลิต หาดุญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกิจหนองโพนนา พร้อมด้วยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และติดตามโครงการ "ศูนย์ ดีด้วยคุณ" ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาววรรณิ์ พลาสร ก.ด.บ.น. พร้อมด้วย นายชวลิต หาดุญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกิจหนองโพนนา นายสมบุญดี จันทรพิชญ์ ผู้อำนวยการสหกิจหนองโพนนา และนางวันทพร อากาศคง ศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการวัดการเตรียมการสอนให้ถูกต้องตามต่อไป


 โรงเรียนสหกิจหนองโพนนา
 ฉบับที่ 12/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

๑๕. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแก่งหว้าเงิน (ต่อ)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียน หอนงโพนนาหม่อ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
 ฉบับที่ ๑๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายธีรวัฒน์ ผ่องฉาย
 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

**ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการ
 เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗**

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่งหว้าเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ โดยคุณ.วิมลบุษกร อาคมคง คุณ.นรวิรัตน์ พลสาร ผอ.ชาวลิต หาญเชิงชัย และผอ.สมบุรณ์ จันทร์พุ่ม ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหอนงโพนนาหม่อ เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ทางโรงเรียนหอนงโพนนาหม่อ นำโดยนายชัชวัฒน์ ผ่องฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

จดหมายข่าว
โรงเรียนหนองกุงเงินหนองโนพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่งหว้าเงิน
วิขย.ขอนแก่น เขต ๕
 ฉบับที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนหนองกุงเงินหนองโนพัฒนาโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ชาวลิต หาญเชิงชัย พร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นำโดย ผอ.นรวิรัตน์ พลสาร คณะกรรมการ กตปม. เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผอ.ชาวลิต หาญเชิงชัย ผอ.สมบุรณ์ จันทร์พุ่ม และผอ.วิมลบุษกร อาคมคง เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนหนองกุงเงินหนองโนพัฒนา ตำบล.ขอนแก่น เขต ๕ วันที่ ๑
 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๕๐

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
 ประจำปีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗

**นิเทศ กำกับติดตาม
 ความพร้อม ในการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗**

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนหนองกระแตงกระเดาวิทยานำโดย นายารวภูมิ พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ นำการนิเทศติดตามโดย ผอ.นรวิรัตน์ พลสาร ผอ.ชาวลิต หาญเชิงชัย คุณ.วิมลบุษกร อาคมคง และ ผอ.สมบุรณ์ จันทร์พุ่ม โดยคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการสภาพคล่องในห้องเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นสถานศึกษาปลอดภัย

◆ สทป. ขอนแก่น เขต ๕
 โรงเรียนหนองกระแตงกระเดาวิทยา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนห้วยชันวิทยา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

Back To School

นางสาวจันทร์ภัก ฤพละ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยชันวิทยา

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา นำโดย นางสาวจันทร์ภัก ฤพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคุณและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ศูนย์เครือข่ายแก่งหว้าเงิน สทป.ขอนแก่น เขต ๕ นำโดยท่าน คุณ.วิมลบุษกร อาคมคง ผอ.นรวิรัตน์ พลสาร ผอ.ชาวลิต หาญเชิงชัย ผอ.สมบุรณ์ จันทร์พุ่ม ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

โรงเรียนห้วยชันวิทยา HUAYSHAN WITTAYA SCHOOL

๑๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม
การเปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

"เรียนดี มีความสุข"

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ นำโดย นายสืบ ปุราภาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายศิรินทร์ สันเรือง ศึกษาธิการที่ ๑ ประจำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ และหัวหน้ากรรมการนิเทศติดตาม ในกรณี โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

พฤษภาคม ๒๕๖๗ / ฉบับที่ ๑

098-1393008
bannongnakhom@hotmail.com
โรงเรียนชุมชนหนองนาคำ

สารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

นายอรรถพร สุวรินทร์
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕

นายจุฑาล ฤทธิศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ฉบับที่ ๒๑ / ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนชุมชนหนองนาคำ
และโรงเรียนบ้านหนองกุดขจร

ณ วันที่ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันอังคาร ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนชุมชนหนองนาคำและโรงเรียนบ้านหนอง กุดขจร (เรียนรวม) นำโดย นายวิชาสง คำทองเชื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายอรรถพร สุวรินทร์ ศึกษานิเทศก์ ประธานศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นายวิชาสง คำทองเชื้อ เจ้าอาวาสศูนย์เครือข่าย และ นายศิรินทร์ สันเรือง ศึกษาธิการที่ ๑ ประจำศูนย์เครือข่าย โดยได้มีการตรวจเยี่ยมสถานบริบททั่วไปของโรงเรียนและความพร้อมในการเปิด ภาคเรียน ตลอดจนการดำเนินการตามปฎิบัติการของโรงเรียน

098-1393008
bannongnakhom@hotmail.com
โรงเรียนชุมชนหนองนาคำ

จดหมายข่าว
นวนนิวัศ

ฉบับที่ 15/2567 | วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายวิเชียร ทรัพย์ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขว่นและคณะครูโรงเรียนบ้านเขว่น ร่วมกันต้อนรับ นายศิรินทร์ สันเรือง ศึกษาธิการที่ ๑ อำเภอภูพาน นายวรจักรย์ วงศ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นไหงฒนาประชาสรรค์ นายวิชาสง คำทองเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองนาคำ เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 4 ด้าน ของโรงเรียนบ้านเขว่นได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้าน การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการและการบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียน บ้านเขว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเขว่น หมู่ 1 ตำบลหนอง อำเภอนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40160

๑๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ (ต่อ)

โรงเรียนบ้านนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 5

นายชอุบ พงษ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

นางวิระเดช พันธุวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

จดหมายข่าว BANNADEE NEWS วันที่ 5 ฉบับที่ 15/2567 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.มก.เขต 5

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายวิระเดช พันธุวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.มก.เขต 5 โดยมีท่านคณะกรรมการ นายสังวัจน์ สันเจียง ศึกษาธิการ ได้มีการตรวจเยี่ยมสภาพพร้อมทั้งในโรงเรียนและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน

WWW.facebook.com/โรงเรียนบ้านนาดี งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกนาผาย สพป.ขอนแก่น เขต ๕
ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายชอุบ พงษ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาผาย

นางยุวจิตรี จันทนาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาผาย

การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกนาผาย นำโดยท่านผอ.บุญจันทร์ จันทนาศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากท่านคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ ประธานศูนย์เครือข่าย นายพิลาสง คำทองเขียว ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย และนายศิธริน ต้นเจียง ศึกษาธิการเขตฯ โดยได้มีการตรวจเยี่ยมสภาพพร้อมทั้งในโรงเรียน ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน รวมถึงถึงห้องสุขา และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกนาผาย 095-6707199

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านคันชัยประชาสรรค์
ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

นายชอุบ พงษ์แก้ว
ผอ.สพ.มก.เขต 5

“เรียนดี มีความสุข”

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายวีระเดช กัญญา
ผอ.สพ.บ้านคันชัยประชาสรรค์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านคันชัยประชาสรรค์ นำโดย นายวีระเดช กัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันชัยประชาสรรค์ ศึกษาธิการเขตฯ พร้อมด้วย คณะครู ศึกษานิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ ผอ.สพ.มก.เขต 5 เป็นประธาน คณะกรรมการ นายพิลาสง คำทองเขียว ศึกษาธิการเขตฯ นายพิลาสง คำทองเขียว ผอ.สพ.มก.เขต 5 เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม ในการนี้ โรงเรียนบ้านคันชัยประชาสรรค์ของคณะครู คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามเป็นอย่างดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 098-1939182 facebook: บ้านคันชัย ประชาสรรค์

โรงเรียนมหานาคอินทผลามประชาสรรค์
NAMONONLANPRACHASAN SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

นายชอุบ พงษ์แก้ว
ผอ.สพ.มก.เขต 5

ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนมหานาคอินทผลามประชาสรรค์ นำโดย นายชอุบ พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมหานาคอินทผลามประชาสรรค์ พร้อมด้วย คณะครู ศึกษานิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ ผอ.สพ.มก.เขต 5 เป็นประธาน คณะกรรมการ นายพิลาสง คำทองเขียว ศึกษาธิการเขตฯ นายพิลาสง คำทองเขียว ผอ.สพ.มก.เขต 5 เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม ในการนี้ โรงเรียนมหานาคอินทผลามประชาสรรค์ของคณะครู คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามเป็นอย่างดี

นายชอุบ พงษ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหานาคอินทผลามประชาสรรค์

นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

๑๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ (ต่อ)

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 (เปิดฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2567)

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวพนันต์ อิงคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยคณะกรรมการชุดที่ 16 ประกอบด้วย นายวรจักษ์ วงศ์ศรีชาติ ผอ.รร.นาหม่องโนนลานประชาสรรค์ นายศิรินทร์ ดันเจียง ศึกษาธิการ สพ.ท.5 และนายฟ้าสาธ คำทองเขียว ผอ.รร.ชุมชนหนองนาคำ ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร

ที่อยู่อีเมล: โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชา.คป.5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
 หมายเลขโทรศัพท์: นางสาวอรุณรัตน์ คุ้มคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสะอาด
 ฉบับที่ 11/67 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านสะอาด นำโดย ดร.จิรัชม เสาะเม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายศิรินทร์ ดันเจียง ศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการ นิเทศ กำกับติดตาม ประจําศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ในการนี้ โรงเรียนบ้านสะอาด ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการ นิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นอย่างสูง

โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 5 | facebook.com : โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขก.5 | 093 082 8589

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านศาลาดิน
 นายยุทธพร พรหมแก้ว
 ผอ.สพป.ขก.5

นายศิรินทร์ ดันเจียง
 ศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น

การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ฉบับที่ 3 ประจำวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านศาลาดิน ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากนายวรจักษ์ วงศ์ศรีชาติ ผอ.รร.นาหม่องโนนลานประชาสรรค์ นายศิรินทร์ ดันเจียง ศึกษาธิการ นายฟ้าสาธ คำทองเขียว ผอ.รร.ชุมชนหนองนาคำ คณะกรรมการชุดที่ 16

เรียนดี มีความสุข

โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป.ขก.5 | 098-1939182

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นางอรุณ พรหมแก้ว
 ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม
 ผอ.โรงเรียนหนองแวงวิทยา

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำโดย นายวรจักษ์ วงศ์ศรีชาติ ประธานศูนย์เครือข่าย นายศิรินทร์ ดันเจียง ศึกษาธิการประจำศูนย์เครือข่ายฯ และนายฟ้าสาธ คำทองเขียว เลขาธิการศูนย์ฯ ได้ถือตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองแวงวิทยา โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองแวงวิทยา ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม

โรงเรียนหนองแวงวิทยา ตำบลธาตุราษฎร์ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

๑๖. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ (ต่อ)

NEWSLETTER
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วย

“เรียนดี มีความสุข”

นายชัชวาล ชวนชมแก้ว
นายจรัสสิน เอ้าสิง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย

**การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านห้วย นำโดย นายจรัสสิน เอ้าสิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย คณะครูและบุคลากรได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายจรัสสิน ดันเจียง ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนคณะ



สุชาติ มีความสุข

นายจรัสสิน ดันเจียง ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนคณะ ได้เยี่ยมชมนการดำเนินงาน สุชาติ มีความสุข โดยโรงเรียนบ้านห้วยได้ดำเนินการสนับสนุนพร้อมและห้องน้ำให้กับนักเรียนตามโครงการของ สพฐ.



094-3060943

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองนอย

ข่าวประชาสัมพันธ์

**การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองนอย นำโดย นายบรรจวบ การอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จาก นายบรรจวบ การอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนอยในสถานประจำสรีระ นายจรัสสิน ดันเจียง ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนคณะ

นายพิทักษ์ คำทองเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์หนองนาคำ คณะกรรมการชุดที่ 16



นายบรรจวบ การอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอย

เรีจรัสสิน มีความสุข

school.bnh@gmail.com
บ้านหนองนอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก 40150
0908873969

๑๗. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์
ประจำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ นำโดยนายชัยรัตน์ คีตฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับคณะกรรมการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นางนิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นายธนธรณ์ มีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า และ นายปิติกร หงษ์เวียง เลขานุการศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
JATURAKAMRANGSANG SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์
"การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ นำโดยนางกมลวีร์ ขาวปวี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา นางนิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นายธนธรณ์ มีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า และคณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ทำหน้าที่ในการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์

ข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 / 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นำโดย นายปิติกร หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการชุดที่ 17

1. นายธนธรณ์ มีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ประสานกรรมการ
2. นางนิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการค์ กรรมการและเลขานุการ
3. นายปิติกร หงษ์เวียง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ขององค์คณะกรรมการ การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่ได้รับข้อสังเกตและชี้แจงเป็นกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เรียนดี มีความสุข

คำขวัญโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา: ศึกษามีคุณธรรม นำประชาธิปไตย อนาคตมีสุข

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านนาแพงบุรีรัฐสามัคคี
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านนาแพงบุรีรัฐสามัคคี นำโดย นางสาวพัชรีวรรณ ขำงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับ คณะกรรมการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นางนิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นายธนธรณ์ มีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า และ นายปิติกร หงษ์เวียง เลขานุการศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาแพงบุรีรัฐสามัคคี

๑๗. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า (ต่อ)

จดหมายข่าว
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเต่าปูนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 16/2567
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายจิรศักดิ์ ขำขามูว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเต่าปูนวิทยา นำโดยนายจิรศักดิ์ ขำขามูว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ในการเปิดภาคเรียน โดยรับการนิเทศจากคณะกรรมการประเมินอำนวยการ 5 ท่าน ประกอบด้วย นายสมชาย มีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า นางณิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 และนายปิติกร หงษ์วิเชียร และนายสุรศักดิ์ศรีชัยโรงเรียนเวียงเก่า

ทางโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเต่าปูนวิทยา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้ง 4 ด้าน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเต่าปูนวิทยา หมู่ 3 บ้านโพนใต้ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น | นางสาวกรวิมล พงษ์เกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

MuangkaoNew
จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายจรัสกร พรหมแก้ว
นายธรรณ มั่งคอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

ประจำเดือน พฤษภาคม
จดหมายข่าวสรุปข่าวประจำสัปดาห์ (ฉบับพิเศษ) | สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

การนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า นำโดยนายธรรณ มั่งคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการสุจริต 17 องค์ ประกอบด้วย นายธรรณ มั่งคอง ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า นางณิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 และนายปิติกร หงษ์วิเชียร และนายสุรศักดิ์ศรีชัยโรงเรียนเวียงเก่า

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้ง 4 ด้าน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มา ณ โอกาสนี้

Facebook: โรงเรียนบ้านเมืองเก่า muangkao1975 | นายธนัญ ใจยา ผู้ช่วยฯ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านแดง
ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

นายสุทธพร พงษ์แก้ว
ผ.ส.พ.ขอนแก่น เขต ๕

นางนิตยาณี ขำขามูว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านแดง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัญฉวี หารบุรี พร้อมด้วยคณะครูได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศึกษาธิการที่นางณิชาภา จันทะภา และคณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า กำกับนำที่ในการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านแดง ฉบับนี้ถึง ๑ เรื่องทำ ๑ เรื่องแทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ | ๐๕๕-๐๕๕๖๗๕๕

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นำโดยนางวนิดา เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู **ได้ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ 17** นำโดย นายธรรณ มั่งคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ประธานกรรมการ, นางณิชาภา จันทะภา ศึกษาธิการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 กรรมการ และ นายปิติกร หงษ์วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยายน กรรมการและเลขานุการ ในการนี้โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ สำหรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยโรงเรียนจะนำไปดำเนินการแก้ไขให้เกิดผลอย่างสูงสุด

นางวนิดา เครือไกรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

๑๗. โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า (ต่อ)



ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.ขอนแก่น เขต ๕

ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นิเทศ กำกับติดตาม
ความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๗



นายจัตตม จิตตม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองบัว นำโดยนายจัตตม จิตตม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการ

๑. นายธนธรรม มีทอง ประธานกรรมการ
๒. นางนิยภา จันทะกะ กรรมการ
๓. นายปิติกร ทองเวียง กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนบ้านหนองบัว ขอขอบคุณ คณะกรรมการ นิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะคำ และเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้กับคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป



เรียนดี มีความสุข



โรงเรียนบ้านหนองบัว



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัว

เรียนดี มีความสุข

ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายปิติกร ทองเวียง
ผ.ร.บ้านโคกสูงวิทยา
ก.ร.บ้านหนองขาม

การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗




วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองขาม นำโดย นายปิติกร ทองเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ศึกษานิเทศก์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการ ประเมิน ประกอบด้วยนายธนธรรม มีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า และ นางนิยภา จันทะกะ ศึกษานิเทศก์

ในการนิเทศโรงเรียนบ้านหนองขามขอขอบคุณคณะกำกับนิเทศ ติดตามผล ทุกท่านที่ได้มอบหมายให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะคำแนะนําคือเป็นประโยชน์ยิ่ง

โรงเรียนบ้านหนองขาม ส.ในสังกัด สบ.ในเขต ก.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕



จุดเด่น

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ด้านงานวิชาการ

นางณิศา เครือไกรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

ด้านการจัดการเรียนการสอน

- โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ AL ครบทุกชั้น
- เป็นโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม LSOA ของสถาบันวิจัยฯ
- การนำระบบ Q-info มาใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับชั้นเรียน
- มีนักเรียนที่สอบ RT ได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 1 คน
- ค่าเฉลี่ยโอเน็ต ชั้น 1 ถึง 20 ของ สพป. ขก.5



ด้านงานบริหารทั่วไป

การสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่าย

- เครือข่าย กคส.ช่วยในส่วนของการพัฒนาตนเอง
- เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา กับ การใช้นวัตกรรม LSOA
- เครือข่ายศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน ในการระดมทุน การสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนแล้วเสร็จในงบประมาณ 900,000 บาท
- เครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่น โดย อบจ.ขอนแก่น ช่วยส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ






จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์

BANHINRONGNONSAWAN SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ฉบับที่ 2/2567

นายประทีป โสภณปา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศ กำกับติดตาม ความพร้อม

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นำโดย นายประทีป โสภณปา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วยกรรมการนิเทศ ดังนี้ นายธนธรรม มีทอง นางนิยภา จันทะกะ และ นายปิติกร ทองเวียง เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ในการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำทั้ง 9 ด้านตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5














โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 3388
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายยงยุทธ พรหมแก้ว
นายธรรพ์ วิทยบุญประคม
นายเอกศักดิ์ จันทะกา
นายสุระพล สอนเสนา
นางผ่องพันธ์ แพงบุตดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คณะผู้จัดทำ

นางผ่องพันธ์ แพงบุตดี
นางรุจาภา ประถมวงษ์
นางจารุรัตน์ ราชขมภู
นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม
นายศิขริน ตันเจียง
นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
นางสาวธัญชมน บัญประกอบ
นายสมชาย โพธิ์ศรี
นางณิชาภา จันทะกา
นางวัฒนาพร อาคมคง
นางสมปอง จักรโนวัน
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ
นายศิระคิน คำหนองไผ่
นางเกษมะณี ลาปะ
นางพรทิพย์ ลือหาญ
นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิ
นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์
นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

เรียบเรียง/ออกแบบปก

นางผ่องพันธ์ แพงบุตดี
นางจารุรัตน์ ราชขมภู
นางณิชาภา จันทะกา
นายณัฐสิทธิ์ แผงทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ/ประสานงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร ๐๔๓ - ๓๑๒๕๐๕ E-mail : khonkaen5@gmail.com





สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ